
  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเปด็ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๔.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๕.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ์  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๒.  นายวิสุทธิ ์ เจริญศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๔.  นายภวัต  จันทร์แสง   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

๕.  นายปรีดา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๖.  ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๗.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๘.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๙.  นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ๑๑. นายมนตรี  สุพรหมอินทร์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒ 

 

 ๑๒. นางอรัญญา  ป้องสิงห์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๓. นางรักเล่  ปาละสานต์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 ๑๔. นางฐิติรัตน์  ประเสริฐศรี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๑๕. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๖. จ่าเอกอภิชาติ  พ่วงฉ่ า  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๗. นางนาฏญา  วงศ์สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
๑๘. นายจเร  ขุมดินพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๙. นางภัทร์รวี  สมสอาด  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒๐. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๒๑. นางสุชาดา  หมื่นท้าว  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๒๒. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒๓. นางสาวธิดารัตน์  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๒๔. นางสาวณัฏฐา  ออประเสริฐ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
๒๕. นายถนอม  วงษ์สาจันทร์  นายช่างเขียนแบบอาวุโส 
๒๖. นายมานพ  ลาดโลศรี  นายช่างโยธาอาวุโส 

 ๒๗. นางสาวกรรณิการ์  แพงงา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๘. นายพีระพัฒน์  สีชาเหง้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 ๒๙. นางสาวปัทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๓๐. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑. นายส่งศักดิ์  จันทร์สุวงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒. นางชนิสรา  วงษ์ศิริ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๓. นายสุทธิศักดิ์  สัสดีไกรสร  ก านันต าบลบ้านเป็ด 

๓๔. นายสุวรรณ  โพคา 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จากนั้นได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ได้กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านที่เข้า

ร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัย
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วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  วันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นวาระพิเศษที่จะต้องหารือแต่เนื่องจากมีความ 
ประธานสภาเทศบาล ห่วงใยในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านคงจะท างานกันค่อนข้าง

จะหนักซ่ึงบางกองอาจจะมีการท าโอที เป็นความห่วงใยจากสภาฯ ถึงทุกท่าน
ขอให้พากันรักษาสุขภาพด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา 
   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผ่านมา ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
ในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
รับรอง ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่รับรอง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔ 

 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

   ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ทีผ่่านมา ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
ในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
รับรอง ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่รับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปงีบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อ

ที่ประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕ 

 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๒๔,๙๓๓,๕๐๐ บาท ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน ๒๙ โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 

๑) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (จากบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง) ตั้ง
ไว้  ๓๓๑,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (จากบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัด
ท่าบึง) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

    ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา  ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง

ที่  ๕/๖๖ หน้าที่ ๑๖ ข้อที ่๖ (กองช่าง) 
๒) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน

เป็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเป็ดด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)  ตั้งไว้ ๒๐๘,๙๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑    บ้าน
เป็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเป็ดด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ) รายละเอียดดังนี้ 
งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๑. ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐-๑.๖๐ เมตร ความยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ไหล่ทางกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร  

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง มีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๐๐ ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
เป็ดก าหนด                                                   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖ 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เพิ่มเติมครั้งที่ 
๕/๖๖ หน้าที่ ๑๘ ข้อที่ ๙ (กองช่าง) 

๓) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน
เป็ด (หน้าวัดท่าบึงด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)  ตั้งไว้ ๒๙๐,๑๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด 
(หน้าวัดท่าบึงด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ) รายละเอียดดังนี้ 
งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๑. ไหล่ทางกว้าง ๒.๐๐-๒.๒๐ เมตร ความยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร และไหล่ทางกว้าง ๑.๓๐-๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร และไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐-๑.๗๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร  

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง มีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
เป็ดก าหนด                                                   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เพิ่มเติมครั้ง

ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๑๗ ข้อที่ ๘ (กองช่าง) 
๔) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอด

ระบายน้ าจ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟ ข้างประตูระบายน้ า
บึงกี) ตั้งไว้ ๙๐๑,๔๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมยกดิน
คันทางและวางท่อลอดระบายน้ าจ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้ง
ไฟ ข้างประตูระบายน้ าบึงกี) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทาง 

- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร 
งานวางท่อลอดระบายน้ า 

- ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. (มอก.ชั้น ๓) จ านวน ๔ จุด ๆ 
ละ ๑๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดก าหนด                                                   

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗ 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๕/๖๖ หน้าที่ ๑๖ ข้อ ๗ (กองช่าง)  

๕) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (บ้านนางหนูพลอย สิทธิ ถึงโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด ) ตั้งไว้ ๑,๓๘๔,๔๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (บ้าน
นางหนูพลอย สิทธิ ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

- ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๘๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒)      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๑๙ (กองช่าง) 
๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด (บ้านศรีสมร ถึง
บ้านนางอุไร สอนถม) ตั้งไว้ ๗๕๖,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด (บ้านศรีสมร ถึงบ้านนางอุไร สอนถม) รายละเอียด
ดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๒.๖๐-๓.๗๐ เมตร ความยาว ๑๑๗.๐๐เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๗๒ ตารางเมตร 
งานวางท่อระบายน้ า 

๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๑๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 

รวม ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๒๓๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘ 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๕/๖๖ หน้าที่ ๒๖ ข้อ ๒๖ (กองช่าง) 

๗) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๓๒ ฝั่งทิศตะวันออก) 
ตั้งไว้ ๒๘๘,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๓๒ ฝั่งทิศ
ตะวันออก ) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๘๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒)        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๓๖ ข้อ ๔๕ (กองช่าง) 
๘) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก) 
ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้
หนองกอก) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๑๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒)        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๓๗ ข้อ ๔๗ (กองช่าง) 
๙) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอย
บ้านกอก ๑๑ หลังโรงเรียนบ้านกอก ถึงวัดศรีอาราม) ตั้งไว้ ๑,๖๖๔,๐๐๐ 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอย
บ้านกอก ๑๑ หลังโรงเรียนบ้านกอก ถึงวัดศรีอาราม) รายละเอียดดังนี้ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙ 

 

งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑. งานลูกรัง ความกว้าง ๕.๐๐-๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตาราง
เมตร 

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๗.๐๐ 
เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๘๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (ฝั่งทิศตะวันออก) พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๓๘ ข้อ ๔๘ (กองช่าง) 
๑๐) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสาน ถึงบ้าน
นางเลิง) ตั้งไว้ ๑,๙๗๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้าน
นายประสาน ถึงบ้านนางเลิง) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศตะวันตก) พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๔๔ ข้อ ๖๒ (กองช่าง) 
๑๑)  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ ๑๙ 
บ้านกังวานข้างร้านเคี้ยง) ตั้งไว้ ๒,๖๓๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่  ๑๙ บ้านกังวานข้างร้านเคี้ยง) 
รายละเอียดดังนี้ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐ 

 

งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๗๕๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๔๗ ข้อ ๖๖ (กองช่าง) 
๑๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ 

(ซอยแยกร้านปานใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ซอยแยก
ร้านปานใจถึงบ้านนายอนุชา ทองยา) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๔๗ ข้อ ๗๑ (กองช่าง) 
๑๓) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข(จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึง
บ้านนางจันทรา โคตรหนองปิง) ตั้งไว้ ๘๗๔,๘๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึงบ้านนางจันทรา โคตร
หนองปิง) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๕/๖๖ หน้าที่ ๔๙ ข้อ ๗๖ (กองช่าง) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑ 

 

๑๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก
น้อย (ซอยหน้าบ้านนางค าผล ถึงรัตนาธานี) ไว้ ๑,๑๑๔,๕๐๐ บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยหน้า
บ้านนางค าผล ถึงรัตนาธานี) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๕/๖๖ หน้าที่ ๕๑ ข้อ ๘๒ (กองช่าง) 

๑๕)  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๒ บ้านกอกน้อย (สี่แยกกลางบ้าน) ตั้งไว้ 
๙๓๕,๔๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน) 
รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๙๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี   

๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๙๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี   

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๓๘๖.๐๐ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๕๒ ข้อ ๘๓ (กองช่าง) 
๑๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอย ๕ เส้นธารินเฟรช) ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๕ เส้นธารินเฟรช) 
รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒ 

 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๕๖ ข้อ ๙๔ (กองช่าง) 
๑๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน) ตั้งไว้ ๒๖๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้าน
หมวดสมาน) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๕๗ ข้อ ๙๕ (กองช่าง) 
๑๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอยพ่อม้วน) ตั้งไว้ ๙๘,๑๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยพ่อม้วน) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๕๗ ข้อ ๙๖ (กองช่าง) 
๑๙)  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (จากสี่แยกร้านเจนหมูกระทะ 
ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย) ตั้งไว้ ๒,๓๘๕,๗๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
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หนองขาม (จากสี่แยกร้านเจนหมูกระทะ ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย) 
รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอ่ระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๕๗ ข้อ ๙๗ (กองช่าง) 
๒๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอยครูดา) ต้ังไว้ ๒๑๒,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยครูดา) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๖/๖๖ หน้าที่ ๒๖  ข้อ ๑๕   (กองช่าง) 
๒๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอย ๗ ถึงข้างรัตนาธานี) ไว้ ๒,๖๕๖,๙๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๗ ถึงข้าง
รัตนาธานี) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๖/๖๖ หน้าที่ ๖ ข้อ ๔  (กองช่าง) 

๒๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ 
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บ้านแก่นพยอม (จากบ้านอาจารย์ล าพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ์) ไว้ ๕๒๕,๙๐๐ 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่น
พยอม (จากบ้านอาจารย์ล าพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ์) รายละเอียดดังนี้ 
งานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร  
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๓๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๖๑ ข้อ ๑๐๓ (กองช่าง) 
๒๓)  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม(จากหอพักอาภรณ์เพลสตลอด
สาย) ตั้งไว้ ๕๓๓,๙๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อม
บ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากหอพัก
อาภรณ์เพลสตลอดสาย) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๔๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๕๘ ข้อ ๙๙ (กองช่าง) 
๒๔) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ 

บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนัน ถึงท้ายซอย) ไว้ ๑๑๐,๔๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่น
พยอม (จากบ้านคุณจิรนัน ถึงท้ายซอย) รายละเอียดดังนี้ 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๑. งานดินถมบดอัดแน่น ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑.๐๐ 
เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  
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๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๖๑ ข้อ ๖๒  (กองช่าง) 
๒๕) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (บ้านนางสวาท ถึงนางวิไล งาม
สะอาด ) ตั้งไว้ ๑,๒๓๐,๑๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (บ้านนางสวาท 
ถึงนางวิไล งามสะอาด ) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๖๖ ข้อ ๑๑๔ (กองช่าง) 
๒๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน 
(ซอยเปรมฤดี) ตั้งไว้ ๘๕๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (ซอยเปรมฤดี)  รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๕๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๕/๖๖ หน้าที่ ๖๘ ข้อ ๑๑๙ (กองช่าง) 

๒๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑บ้านโคกฟัน
โปง (ชุมชน ๓ ซอยหนองหว้าท้ายซอย) ไว้ ๑๒๓,๗๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (ชุมชน ๓ ซอย
หนองหว้าท้ายซอย) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๖/๖๖ หน้าที่ ๒๗ ข้อ ๑๖ (กองช่าง) 
๒๘) โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic 

Concrete) หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร) ไว้ ๘๓๓,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี  Overlay Asphaltic 
Concrete) หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร) รายละเอียดดังนี้ 
งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง ๗.๗๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร   
งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete 

๑. ผิวจราจรกว้าง ๗.๗๐ เมตร (กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๑๔๙) ความ
ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร  

๒. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร (กม.๐+๑๔๙ ถึง กม.๐+๒๗๕) ความ
ยาว ๘๑.๐๐ เมตร  

ความยาวรวมทั้งหมด ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๙.๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๗๖ ข้อ ๑๓๔ (กองช่าง) 
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๒๙) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.๘ ถึง
ทางเข้าซอยนวลหง ๒ ) ตั้งไว้ ๗๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง 
(จากซอยหน้าค่าย ร.๘ ถึงทางเข้าซอยนวลหง ๒) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางท่อระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศใต้) พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

๕/๖๖ หน้าที่ ๗๗ ข้อ ๑๓๕ (กองช่าง) 
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๔,๙๓๓,๕๐๐ 

บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีเหตุผลคือ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ในการสัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากภายในเขตเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกภาคส่วน  

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ    ซึ่งขณะนี้เทศบาลต าบลบ้าน
เป็ด มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒๑,๒๙๘,๑๑๒.๕๕ บาท กันเงินไว้ตามระเบียบ
ฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน ๒๗,๔๙๘,๐๕๕.๗๖ บาท โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ให้
กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือ
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สภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัต ิขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

อภิปรายซักถามหรือไม่ 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนอยากทราบว่ากรณีที่ฝ่ายบริหารขออนุมัติเงินสะสม จ านวน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๒๔,๙๓๓,๕๐๐ บาท จัดท าโครงการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง

ประชาชน ทางฝ่ายบริหารได้ประสานให้เข้ามาเลือกโครงการในการใช้เงิน
สะสมแต่ไม่สามารถแก้ไขโครงการได้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านกอก บ้านเป็ด ไม่
สามารถแก้ไขโครงการได้ ในการประชุมกันวันนั้นท่านปัศนพลอยากให้แก้ไข
เรื่องการวางท่อระบายน้ าทั้ง ๒ ข้างทางไม่สามารถแก้ได้ พวกตนจึงคิดว่าถ้า
เป็นแบบนี้ต้องน ามาแก้ไขใหม่ทั้งหมด การแก้ปัญหาความดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนไม่ตรงจุด ตนอยากให้ทางผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรง
จุดด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ตนขออนุญาตน าเรียนว่าแนวคิดท่ีจะใช้จ่ายเงินสะสมเคยได้ยินท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นายกเทศมนตรีได้พูดหลายครั้ง ในระหว่างการประชาคมก็ดี ซึ่งทุกท่านคง

ทราบดีว่าก่อนจะถึงขั้นตอนการท างบประมาณที่จะน าไปใช้จ่ายได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือการใช้จ่ายเงินสะสมก็ดีจะมี
ที่มาเริ่มต้นจากแผนพัฒนา ในการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากจะมีการประชาคมรอบปกติ
แล้ว ยังมีรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ภาพที่ฝ่ายบริหารจะมีเทคนิควิธีการได้มาอย่างไรเป็น
ขั้นตอนที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะตนไม่ได้เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล
ด้วย แต่มีการแจกเอกสารในที่ประชุมชุมชนเข้มแข็ง  วันนั้นสมาชิกสภาฯ 
หลายท่านได้ไปประชุมที่พัทยา ซึ่งมีเอกสารแจกหลายหน้าประมาณ ๗-๘ 
หน้า ซึ่งเอกสารชุดนี้ปรากฎในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่คณะผู้บริหารจะจัดการ
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะ จะจัดท าในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีเอกสารการใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และอีกช่องหนึ่งเป็นการเตรียมการใช้เงินสะสมปีงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๖๗ หลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เอกสารชุดนี้มี
เผยแพร่แจกจ่ายกันในที่ประชุมชุมชนเข้มแข็งในวันนั้น ตนได้รับเอกสารและ
ได้มีโอกาสสอบถามกับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่างหลายท่านซึ่งอยู่ในที่
ประชุม ซึ่งท่านได้ตรวจสอบดูแล้วมีใครมีอะไรติดใจหรือไม่ สงสัยหรือไม่ 
เพราะว่าในเดือนกรกฎาคมเรายังมีเวลา ถ้าไม่ชอบใจมีเวลาที่จะมาจัดแจงมี
เทคนิควิธีการที่จะไปจัดการได้อยู่ แต่เกือบทั้งหมดไม่ติดใจเนื่องจากมองเห็น
ภาพว่าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ซึ่งจะใช้แผนปี ๒๕๖๗ เป็นต้นไปมาประกอบในการจัดท าเทศบัญญัติ ที่จะใช้
จ่ายเงินสะสมในปี ๒๕๖๖ จะต้องดูในแผนพัฒนาที่อยู่ในปี ๒๕๖๖ และจะใช้
จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๓ ตนไม่อยากจะใช้ค าว่า    
จิ๊กซอว์ แต่เป็นภาพต่อที่แต่ละหมู่บ้านจะมีการทยอยได้รับการพัฒนา
โครงการเฉพาะระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เขาพอใจแม้ว่าจะไม่พอใจร้อย
เปอร์เซ็นต์ บางโครงการติดใจอยู่ว่าท าไมอยากให้เป็นแบบนี้ ตนจึงสอบถาม
ว่าแล้วท าไมไม่เสนอแนะในที่ประชุมประชาคม เขาบอกไม่ได้คุยในโครงการนี้ 
กล่าวคือโครงการนี้มีอยู่เดิมเลยไม่ได้คุย จะเน้นในการประชาคมแผนในแต่ละ
หมู่บ้าน จะเน้นในเรื่องหรือสิ่งที่ต้องการในโอกาสต่อไป ซึ่งเขาพูดแบบนี้ เขา
ไม่ ได้มองว่าสิ่ งที่มีอยู่ เดิมจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่  
เพราะฉะนั้นตนก็คิดง่ายๆ แบบตน คิดง่ายๆ ว่าในเมื่อเจ้าของพ้ืนที่เกินครึ่งทั้ง 
๒๓ หมู่บ้านที่ตนได้พูดคุยด้วยเขาไม่ติดใจ เขาเห็นภาพว่าบ้านเขาน่าจะได้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แน่นอน 
ตามท่ีส่วนใหญ่ปรากฏในเอกสารชุดนี้ แต่วันนี้มีโอกาสจะได้ในช่องที่ ๒ ซึ่งเขา
ได้เห็นวันนั้น ตนไม่ทราบว่ามีท่านใดเก็บเอกสารไว้หรือใส่ใจมากแค่ไหน 
ค าตอบส่วนใหญ่คือเขาพอใจ วันนี้ เราจะมาคุยในส่วนของภาพที่มีการ
แจกจ่ายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา สิ่งที่รับรู้ในวงกว้างตนเข้าใจว่าเป็น
ทางการเนื่องจากเขาแจกเอกสารในที่ประชุมของเราเอง ไม่ใช่เป็นการวางไว้
โดยไม่ทราบที่มาที่ไป แต่มีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลแจกจ่ายเอกสารในที่ประชุม 
ตนไม่ติดใจเมื่อเจ้าของพ้ืนที่ไม่ติดใจ บางครั้งตนจะใช้ค าประมาณนี้ว่า  ความ
เป็นนักการเมือง ถูกต้องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจะต้องใส่ใจน ามา
เป็นหลักในการท างาน แต่บางส่วนเราต้องคิดต้องคาดพยากรณ์คือการ
คาดคะเน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เข้า
มากระทบการพัฒนาของเขตเทศบาลเรา น ามาประกอบกันทั้ง ๒ ส่วน ซึ่งตน
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เข้าใจว่าในเมื่อชาวบ้านหรือผู้น ากรรมการหมู่บ้านที่มาประชุมวันนั้นไม่ติดใจ 
ตนพร้อมที่จะให้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  สรุปท่านธนดลไดอ้ภิปรายสนับสนุนในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล ส่วนที่ท่านแสนศักดิ์ได้อภิปรายทางท่านนายกเทศมนตรีได้หารือกับทาง

เจ้าหน้าที่อยู่อาจท าให้ไม่ได้ยินค าถาม กรณีของโครงการที่จะใช้เงินสะสมของ
หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นโครงการที่ ๕ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๒ บ้านเป็ด บ้านนางหนูพลอย สิทธิ ถึงหน้า
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน ๑,๓๘๔,๔๐๐ บาท ซึ่ง
ท่านแสนศักดิ์ได้อภิปรายว่าตามที่เราได้ พูดคุยกันก่อนที่จะออกมาเป็น
โครงการ ทางชาวบ้านแจ้งว่าขอท่อ ๒ ฝั่ง แต่โครงการที่ออกมามีท่อฝั่งเดียว
จึงเป็นข้อสงสัยและเป็นข้อซักถามว่าท าไมมีแค่ฝั่งเดียว จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตให้ทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี    

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์  ส าหรับโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด บ้านนางหนูพลอยนั้น โครงการนี้มาจากการ

ประชุมประชาคมที่เขาขอโครงการนี้ แล้วทางเราได้ออกไปส ารวจตามความ
ต้องการของชุมชนว่าเขาต้องการลักษณะโครงการเป็นอย่างไร ๑ ฝั่งหรือ ๒ 
ฝั่งซึ่งเขาไม่ติดใจถ้าจะท าแค่ฝั่งเดียวโครงการนี้เป็นความต้องการของเขาเอง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุพล  โต๊ะปั้ง  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗  ตนเป็นห่วงและติดใจว่าเงินสะสมที่ฝ่ายสภาฯ อนุมัติไปท าไป

แล้วจ านวนกี่โครงการ จากท่ีตนได้ดูในระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องการกัน
เงินเยอะมาก ตนเกรงว่าทางนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารจะด าเนินการ
อย่างไร ตนขออ้างอิงทางประชาคมเหมือนกัน ประชาคมถามว่าเข้าเทศ
บัญญัติแล้วท าไมไม่ท าได้เงินสะสมแล้วท าไมไม่ท าเขาสอบถามมาทางสภาฯ 
เหมือนกัน ตนแจ้งว่าตนมีหน้าที่แค่อนุมัติจะท าไม่ท า ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับทาง
ฝ่ายบริหาร ตนมีข้อสังเกตการขอใช้จ่ายเงินสะสมด้วยความเป็นห่วงว่าท่าน
นายกเทศมนตรีจะตอบได้หรือไม่ว่าเงินสะสมที่อนุมัติไปนั้นเหลือกี่โครงการ 
งบประมาณในเทศบัญญัติตนดูในระเบียบวาระการประชุมที่แจกมาให้ดู ตนมี
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ความเป็นห่วงในหลายๆ ด้าน ขอพูดตรงๆ ว่าล่าช้า ช้าจนประชาชนที่มา
ประชุมได้มาทวงถามมาตลอด แต่ละหมู่บ้านมีความต้องการอยากได้ ตนติดใจ
อย่างหนึ่งจ านวนเงิน ๒๔,๙๓๓,๕๐๐ บาท ที่จะขออนุมัติวันนี้ที่ครอบคลุมแต่
ละหมู่บ้านหรือไม่ ตนอยากให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน การใช้เงินสะสมรอบนี้มี
ประมาณ ๗ - ๘ หมู่บ้านที่ไม่มีโครงการเลย ไม่ทราบว่าทางกองคลังหรือทาง
ฝ่ายบริหารปิดงบได้หรือไม่ ทราบหรือยังว่างบประมาณเงินสะสมมีจ านวน
เท่าใด ท าไมไม่เอาไปเข้าเทศบัญญัติให้มันจบในแต่ละหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบาง
คนบอกว่าสมาชิกสภาฯ ไม่มีหน้าที่อะไรมีแต่หน้าที่ไปงานศพ การไปงานศพ
นั้นเป็นการไปให้ก าลังใจเหมือนกัน ชาวบ้านที่เป็นประธานชุมชนได้พาดพิงถึง
สมาชิกสภาฯ เมื่อวานนี้ ถ้าฝ่ายสภาฯ พิจารณาโครงการพิจารณางบประมาณ
ไม่ทั่วถึง ตนว่าไม่ได้ด่าแต่สมาชิกสภาฯ ตนขออภิปรายว่ารอบนี้คงไม่ให้ผ่าน
ตนว่าไม่สมควร อยากให้ยกไปก่อน แต่โครงการไม่ให้ตัดทิ้งซึ่งอยู่ในแผนอยู่
อยากให้เอาเรื่องที่จ าเป็นอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาท่ีได้มาคุยถกเถียงกัน แต่ทาง
ท่านนายกเทศมนตรีติดภารกิจปรึกษากันไม่ลงตัว ถามทางผู้รับผิดชอบถ้าคุย
กันไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ซึ่งวันนั้นเข้าใจกันทั้ง ๒ ฝ่ายแล้ว การที่จะขอ
อนุมัติเงินสะสมในวันนี้ส่วนตัวตนคิดว่าไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง อย่าง
ตัวแทนทั้ง ๒๓ หมู่บ้านท่านสุทธิศักดิ์  สัสดีไกรสร ได้เข้าร่วมประชุมและฝาก
ทางสมาชิกสภาฯ ถ้ามีการขออนุมัติใช้ขาดเงินสะสมหรือท าโครงการอะไร
ขอให้ทั่วถึงด้วย ตนก็ยึดมั่นที่ประชุมประชาคมเหมือนกัน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในส่วนที่ท่านสุพลได้อภิปรายไปท่านได้สอบถามถึงจ านวนโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล ที่คงเหลือในการขอใช้เงินสะสมที่ทางผู้บริหารขออนุมัติ  ไม่ทราบว่าทาง

ผู้บริหารหรือทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลให้กับทางสมาชิกสภาหรือไม่ว่า
เหลือโครงการไหนบ้าง เป็นงบประมาณเท่าใด ประกอบกับที่ท่านแจ้งว่าใน
การขอกันเงินในระเบียบวาระที่ ๓.๑๓ และระเบียบวาระที่ ๓.๑๕ ซึ่งเหลือ
โครงการที่ค่อนข้างจะเยอะเท่าที่นับจ านวนได้ ๑๙ โครงการ เป็นเงินทั้งหมด
เกือบ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถ้ารวมกับโครงการที่จะขออนุมัติอีก ๒๙ 
โครงการ ทางสมาชิกสภาฯ เป็นห่วงว่าท่านจะด าเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา
หรือไม่ ประเด็นสุดท้ายคือโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมมีความจ าเป็นเร่งด่วน
จริงหรือไม่ ในอีกมุมหนึ่งการกระจายโครงการไม่ทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน จากนั้น
ได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตให้ทางกองช่างและกองคลังได้อธิบายชี้แจง 
นายกเทศมนตรี   รายละเอียดต่อที่ประชุม 
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นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย ในส่วนของกองคลังโครงการที่อยู่ระหว่างประเมินโครงการมีอยู่ ๒  
ผู้อ านวยการกองคลัง  โครงการนอกนั้นได้ด าเนินการในระบบไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะ

เงินสะสมบางโครงการอยู่ระหว่างเรียกท าสัญญา บางโครงการจะอยู่ระหว่าง
ประกาศพิจารณาผล ซึ่งเงินสะสมสามารถด าเนินการได้ในปีถัดไป ส าหรับ
โครงการ ๒ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจะมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด ซอยอุดมสุข งบประมาณ ๒,๒๔๖,๙๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากว่ามีการค านวณราคากลางแจ้งมา
ใหม่ที่บังคับให้ใช้ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม อยู่ในระหว่างการทบทวนราคากลาง
ใหม่ อีกโครงการเป็นโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางโอเวอร์เลย์คอนกรีต
แอสฟัลท์ติก หมู่ที่  ๑๓ บ้านพรสวรรค์ทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์  
งบประมาณ ๑,๘๐๕,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วงท าราคากลางในระบบ ซึ่งงาน
ก่อสร้างจะเหลือ ๒ โครงการ  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตสอบถามโครงการที่อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้างที่ยัง 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ได้ลงมือท างานมีก่ีโครงการ 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย ตนขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ทางกองช่างจะตอบค าถามในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร 
ประธานสภาเทศบาล   

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์  ส าหรับโครงการ ๒ โครงการที่เป็นเงินสะสม มีถนนคอนกรีตซอย 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  อุดมสุข หมู่ ๑ และโครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่ 

๑๓ ทางคณะกรรมการก าหนดราคากลางในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเสนอทางผู้บริหารไปแล้ว  ถ้าทาง
ผู้บริหารลงนามแล้วจะด าเนินการส่งกองคลังต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน์  มัสมี  ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การ 
รองประธานสภาเทศบาล ด าเนินการใดของการใช้เงินสะสมนั้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๘๙ 
โครงการที่ด าเนินการต้องเป็นไปตามประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
เป็นการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ไม่ท าเกิดความฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
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โครงการที่จะด าเนินการให้ อปท. น าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความส าคัญกับโครงการ นี้
คือระเบียบการใช้เงินสะสมตามข้อ ๘๙ ที่ตนดูตามโครงการที่ใช้เงินสะสม 
อย่างโครงการเล็กๆ ที่ตนได้ลงไปดูพ้ืนที่คิดว่ายังไม่ต้องใช้เงินสะสมซึ่งความ
เดือดร้อนที่ยังไม่เป็นจริง แล้วถ้าเราเอาโครงการเงินสะสมเข้าไปในเทศ
บัญญัติในปีถัดไปสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการที่บ้านหนองโจด โครงการ
ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสาน ถึงบ้านนางเลิง) ตั้ง
งบประมาณไว้ ๑,๙๗๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจากบ้านนายประสานถึงบ้านนางเลิง
ระยะทางแค่ ๑๐๐ เมตร ตนไม่แน่ใจว่าโครงการนี้จะเอาไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา 
แต่โครงการของบ้านหนองโจดนี้เขาได้ขอไว้นานแล้ว ตอนนั้นเขาบอกว่าทาง
เทศบาลเราออกไปส ารวจประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งทางเทศบาล
เรามีงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องมาใช้เงินสะสม ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ถ้า
ประมาณ ๓๐๐ เมตรจะถึงประมาณโรงย้อมผ้าเก่าของบ้านหนองโจด แล้วต่อ
จากตรงนั้นไปน้ าจะไหลไปทางไหนเพราะน้ าจากบ้านหนองโจดทั้งหมดมาลง
ตรงนี้ ถ้าฝั่งซ้ายจากบ้านนายประสานหันหน้าไปทางถนนเลี่ยงเมืองถ้าเราไป
สิ้นสุดตรงโรงย้อมผ้าไม่ได้ ไม่รู้ว่าน้ าจะไหลไปทางไหน ท าไมท่านไม่ท าให้
สิ้นสุดไปถึงถนนเลี่ยงเมือง ตอนนี้ปัญหาของเราคือเรื่องน้ าหมู่บ้านสินธาราซึ่ง
มีน้ าท่วมขังต้องใช้เครื่องสูบน้ าเป็นจ านวนมาก ถ้าท าไปถึงโรงย้อมผ้าแล้วส่วน
ที่เหลือทั้งห้องแถว ห้องเช่า น้ าไปท่วมขังบริเวณนั้นเป็นจ านวนมาก โครงการ
นี้ตนอยากให้ผู้รับผิดชอบช่วยไปส ารวจตรวจดูสิ่งที่ท าไปแล้วชาวบ้านได้ผล
ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน  เมื่อเขาท าท่อออกมาจากบ้านหนองโจดจะได้มา
เชื่อมต่อกับท่อใหญ่ของเราได้ เนื่องจากตอนนี้จากซอยบ้านนายบ ารุงมาถึง
บ้านนายสมบูรณ์โครงการละ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาทไปสิ้นสุดที่นั่น ตามที่ตนได้
ลงพ้ืนที่ไปดูน้ าไม่มีที่ไปซึ่งตอนนี้น้ าไปลงพ้ืนที่ของเอกชนทางทิศใต้ของหน้า
บ้านพ่อสมบูรณ์ ถ้าเราไม่ท าโครงการนี้น้ าจะมีปัญหาท่วมขัง ตอนนี้น้ าไหลไป
ทางโรงเรียนวัดสระแก้ว และไหลลงไปที่นาของชาวบ้าน และอีกโครงการคือ
โครงการที่ ๑๕ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (สี่แยกกลางบ้าน) โครงการนี้ตน
เห็นด้วยควรให้ด าเนินการ แต่ความต้องการของชาวบ้านตรงสามแยกไปถึง
ซอยส าราญยุพินพ้ืนที่ตรงนั้นตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ผ่านหน้าบ้านของ
ผู้ใหญ่สืบศักดิ์ไปถึงหมู่บ้านสินธาราบ้านกอกน้อย ไปถึงซอยส าราญยุพิน
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เนื่องจากบริเวณนี้น้ าท่วมขังทุกปี ถ้าต่อไปทางเอกชนเขาได้ถมที่ดินไม่ให้น้ า
ไหลลงตรงนี้น้ าจะท่วมขังถนน ซึ่งตอนนี้หน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านถนนไม่ได้
มาตรฐานร่องระบายน้ าไม่มีตนอยากให้ผู้รับผิดชอบไปดูในความเป็นจริงความ
เดือดร้อนจริงๆ ไม่ใช่โครงการที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆ ท่านยกขึ้นมา แต่ทุก
โครงการส าคัญหมด ตนยกความจริงขึ้นมาพูด ส่วนอีกโครงการหนึ่งเป็น
โครงการของหมู่ที่ ๑๕ ร้านเจนหมูกระทะมาถึงบ้านกอกน้อยการวางท่อตนไม่
ทราบว่าจะวางท่อให้น้ าไหลไปทางไหน เพราะว่าบ้านหนองขามหมู่บ้านรัตนา
ธานีเป็นที่สูงแล้วต่ าลง ถ้าน าไปลงบ้านกอกน้อยเราไม่มีท่อเชื่อมต่อตรงสาม
แยก ท่านได้ลงพ้ืนที่ไปดูหรือยัง ความเดือดร้อนไม่ได้อยู่ที่ร่องระบายน้ า 
ตอนนี้อยู่ที่ถนน หมู่บ้านรัตนาธานี ซอย ๖ ตอนนี้ถนนเหมือนอุกกาบาตตามที่
ชาวบ้านเขาพูดกัน ซึ่งตนเคยได้ลงพ้ืนที่ไปดูชาวบ้านเดือดร้อนซึ่งเป็นหลุม
หน้าบ้านแม่วัลภา มีหลุมขนาดใหญ่มีรถจักรยานยนต์เคยเกิดอุบัติเหตุแล้ว
หลายคัน จนทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕, หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๒ ต้อง
ออกมาช่วยกัน ชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้ช่วยมาท าเป็นถนนลาดยางหรือว่า
ท าเป็นคอนกรีตให้ถาวรให้ด้วย ซึ่งตนเห็นว่าดีกว่าเราจะใช้เงินสะสมไปท าร่อง
ระบายน้ าจากร้านเจนหมกระทะไปถึงบ้านกอกน้อยเป็นข้อสงสัยที่ ใช้
งบประมาณที่สูง ตนอยากจะฝากทุกๆ ท่านทั้งท่านสมาชิกสภาฯ หรือว่าท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งตนได้ไปลงพ้ืนที่มาแล้วในการใช้จ่ายเงินสะสมบาง
โครงการได้ผลประโยชน์กับชาวบ้าน บางโครงการไม่ได้ผลประโยชน์กับ
ชาวบ้าน ตนไม่ทราบว่าท่านได้โครงการนี้มาจากไหน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายบัวฮอง  บุญจวง  ตนขอสนับสนุนตามท่ีท่านชัยรัตน์และท่านสุพลได้อภิปรายไปก่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ หน้านี้ และมีข้อสงสัยในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

จ านวน ๒๔,๙๓๓,๕๐๐ บาท จากยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน 
๒๗,๔๙๘ ,๐๕๕.๗๖ บาท น ามาจ านวน ๒๔,๙๓๓ ,๕๐๐ บาท คงเหลือ 
๒,๕๖๔,๕๕๕.๗๖ บาท ตนเป็นห่วงว่าถ้าเผื่ออนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นน้ า
ท่วมหรือเกิดอัคคีภัยหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ ส่วนที่เหลือ ๒,๕๖๔,๕๕๕.๗๖ 
บาท ตนเกรงว่าอนาคตข้างหน้าเราจะพอใช้จ่ายหรือไม่ ตนอยากฝากท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ตนเป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะ
เป็นน้ าท่วมหรืออัคคีภัยหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหลือเราไม่
สามารถคาดการณ์ได้หรือไม ่
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝ่ายบริหารไดอ้ธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล  สภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตให้ทางกองคลังได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี    

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามในเรื่องของเงินสะสม 
ผู้อ านวยการกองคลัง สามารถน ามาใช้ได้ ๒๗,๔๙๘,๐๕๕.๗๖ บาท ในส่วนนี้ทางกองคลังได้กันเงิน

ไว้ตามระเบียบฯ ทั้งหมดแล้ว ทั้งเป็นเงินเดือนของข้าราชการ เงินส ารองสา
ธารณภัย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และเงินที่ต้องกันไว้ทั้งหมดเราได้กันตามระเบียบฯ 
ไว้อย่างถูกต้อง ในประเด็นที่ งบประมาณเงินสะสมที่ เหลือประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาทนั้น เทศบาลยังมีเงินส ารองเงินสะสมอีกประมาณ 
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ตนขออนุญาตเสริมในส่วนของสภาฯ และทางกองคลังได้ชี้แจงใน 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบการใช้เงินสะสม ข้อ ๘๙ ในวรรคสุดท้ายว่า ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้เงินสะสมโดยให้ค านึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว ซึ่งทางผู้บริหารน่าจะได้ค านึงถึง
เสถียรภาพระยะยาวแล้วว่ามีความเหมาะสมที่ใช้ได้แม้จะเหลือเพียง 
๒,๕๖๔,๕๕๕.๗๖ บาท จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี ๒๕๖๖ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จ านวน ๒๔,๙๓๓,๕๐๐ บาท คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการทุกโครงการมาจาก

ประชาชน มีประเด็นหนึ่งของหมู่ที่ ๒ โครงการที่ ๕ จากที่ไปที่มาตนได้เคย
พูดคุยกับทางผู้บริหารแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วได้น าเสนอมาเป็นท่อทางเดียว ได้มี
การพูดคุยหารือกันว่าน่าจะท าเป็นสองทางเพ่ือบรรเทาปัญหาให้ตรงจุดซึ่ง
พ้ืนที่จริง ณ ปัจจุบันจะมีน้ าลงทั้งสองฝั่ง ซึ่งตนคิดว่าการแก้ปัญหาด้วยการท า
ท่อทางเดียวจะแก้ปัญหาได้ไม่เต็มรูปแบบและไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการ
เพ่ิมเติมโครงการในล าดับต่อไป โดยรวมตนเป็นห่วงในเรื่องระยะเวลาของการ
ท างาน ตนขอเป็นก าลังใจให้ข้าราชการที่ท าโครงการมาโดยเฉพาะทางกอง
ช่างและกองคลังที่ออกหน้างานส ารวจพ้ืนที่และราคา ณ ตอนนี้  จากที่ทาง
สมาชิกสภาฯ ได้พูดคุยถึงตัวเลขยอดเงินที่เหลือที่จะต้องใช้ในปีหน้าแยกเป็น 
๔ ส่วน ๑. โครงการในเทศบัญญัติซึ่งได้น ามากันเงินในที่ประชุมสภาฯ วันนี้ 
โดยประมาณจะอยู่ที่ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการเงินสะสมปี ๒๕๖๕ ที่
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ทางท่านผู้อ านวยการกองคลังได้แจ้งแล้วว่าประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทบวก
กับ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๓. เงินสะสมของปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ๔. ส่วนสุดท้ายจะเป็นงบประมาณก่อสร้างในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๗ อีก 
โดยประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ๔ หัวข้อนี้รวมกันทั้งหมดจะอยู่ที่
ประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตนมองว่างบประมาณจ านวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทนี้เท่ากับเงินสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ๒ ปี ซึ่งตนมีความเป็นห่วงทางกอง
ช่างและกองคลังในการท างาน เงินงบประมาณในเทศบัญญัติโดยปกติปีละ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาท าปีนี้ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับ ๒ ปีจะมี
ปัญหาในการท างานหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันเราได้เห็นปัญหาการแก้ไขในแบบเสนอ
ประมาณการ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เพราะว่าประมาณการมีระยะเวลาก าหนด 
แก้ครั้งที่ ๑ จัดซื้อไม่ทันต้องมาแก้ใหม่ซึ่งตนเกรงว่าในการท างานจะมีปัญหา 
แต่โดยรายละเอียดโครงการตนเห็นด้วยเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีที่คัดกรอง
มาจากประชาชนและฝ่ายข้าราชการที่รับผิดชอบ ตนเป็นห่วงเรื่องระยะเวลา
ที่จะด าเนินการงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทภายใน ๑ ปี 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการติดตามโครงการที่ค้างที่ยัง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ด าเนินการไม่เสร็จที่ใช้จ่ายเงินสะสมและในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๖ ซึ่งวันนั้นตน

ได้ลุกขึ้นติงท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านวิสุทธิ์  เจริญศรี เป็นประธานในที่
ประชุมในวันนั้นว่า โดยเฉพาะโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมนี้ซึ่งมีงบประมาณ
อยู่แล้วไม่ควรจะล่าช้า เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาฯ ให้รีบด าเนินการ ตนติงว่า
ท าไมเพ่ิงมาลงมือท าในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เป็น
ฤดูฝน และตนได้ฝากท่านรองนายกเทศมนตรีท่านวิสุทธิ์ เจริญศรี ให้ขันเรื่อง
นี้ ซึ่งท่านได้รับปากในที่ประชุม เนื่องจากการใช้เงินสะสมมีงบประมาณอยู่
แล้วสามารถด าเนินการได้เร็ว ซึ่งท่านได้ตอบในที่ประชุมว่าในครั้งต่อไปจะ
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่ในส่วนของเทศบัญญัติซึ่งต้องรอเงินโอนและเงินรายได้ของ
เทศบาลเรา ตนไม่ติดใจ งบประมาณพร้อมเมื่อไหร่ทยอยด าเนินการในส่วนที่
เป็นเทศบัญญัติ แต่ตนยังอยากจะฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปทางท่าน
ผู้บริหารเหมือนเดิมว่าเงินสะสมมีอยู่แล้วรีบท าในฤดูแล้งมากกว่าไปท าในฤดู
ฝน เพราะท่านจะได้ก้อนอิฐมากกว่าดอกไม้  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขออนุญาตสอบถามไปทางกองคลังว่าโครงการในเทศบัญญัติ 
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ประธานสภาเทศบาล  ปี ๒๕๖๖ นี้ เรามีงบประมาณหรือไม่ หรือเรารองบประมาณอยู่ 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย เงินงบประมาณในปี ๒๕๖๖ สามารถด าเนินการได้ เหลือโครงการที่ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียกท าสัญญาอยู่ทั้งหมด ๗ โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างท าสัญญาไป

แล้ว ๗ โครงการ ท าราคากลางอยู่ที่ ๑ โครงการ พิจารณาผลอยู่ที่ ๑๐ 
โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับอีก ๘ โครงการ ในจ านวนทั้งหมดที่ท าเทศ
บัญญัติไว้สามารถท าสัญญาได้ทั้งหมดถ้าไม่มีการยกเลิกโครงการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นความห่วงใยของท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งตนเห็นด้วยว่าการท า 
ประธานสภาเทศบาล ถนนและวางท่อในช่วงหน้าฝนไม่ได้ประสิทธิภาพ เพราะว่าท าให้ปูนที่เราเทลง

ไปหรือใดๆ ในกระบวนการท างานของผู้รับจ้าง ท าให้คุณภาพของงานด้อยลง
ด้วยฝนที่ลงมากับปริมาณของเนื้องาน ทางท่านผู้บริหารจะชี้แจงหรือไม่ ใน
จ านวนงบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการต่างๆ ด้วยความเป็น
ห่วงของทางท่านสมาชิกสภาฯ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายประทีป  เสาผล  จากทีฟั่งท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายในญัตติที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๓.๑ ในวันนี้ในการใช้จ่ายเงินสะสม ตนลุกขึ้นมา ณ เวลานี้เห็นด้วยกับคณะ

ผู้บริหารที่เสนอในการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ๒๙ โครงการ รวมงบประมาณ 
๒๔,๙๓๓,๕๐๐ บาท ตนเห็นว่าเป็นอะไรที่รอไม่ได้ ท่านจะสังเกตว่าอย่างท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านปัศนพลพูดมาว่าจะไปรอให้ครบ ๒ ปีคงจะไม่ขนาดนั้น 
ท่านจะสังเกตว่าอยู่ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๓๒ 
โครงการในส่วนของสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๒ ได้รับงบประมาณ ๓,๒๙๕,๑๐๐ 
บาท ตนพูดเรื่องนี้มาตลอดว่าการจัดท าเทศบัญญัติรวมกันในแต่ละปี ปีนี้ตน
เป็นสมาชิกสภาฯ มาเป็นปีที่ ๙ เข้าปีท่ี ๑๐ แล้ว ตนใช้ค าพูดอยู่ตลอดว่าเฉลี่ย
หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีอยู่ ๒๓ หมู่บ้าน ในส่วนของอดีตนั้นตนพูด
อยู่เสมอว่าผู้บริหารชุดใดก็ตามถัวเฉลี่ยให้ตกหมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตนใช้ค าพูดอย่างนี้มาตลอดมายุคนี้ท่านนายกฯ ชัชวาล ธีรภานุ ก็ยังมีนโยบาย
คงในการจัดท างบประมาณถัวเฉลี่ยหมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อย่างที่น า
เรียนอีกครั้งว่าหมู่ที่ ๒ ในเทศบัญญัติปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
แล้วมาใช้จ่ายเงินสะสมในวันนี้ อีก ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในโครงการที่ ๕ 
ท่านปัศนพลบอกว่าท าไมเราไม่วางท่อทั้ง ๒ ทางเลย ขนาดทางเดียวก็ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทเข้าไปแล้ว  ถ้าท่านท า ๒ ทางนี้งบประมาณน่าจะ 
๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท เราค่อยๆ ท าไปไมจ่ะดีกว่าหรือไม่ เราท าไปทีละอย่าง ตน
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เห็นว่าเป็นสิ่งที่ช้าไม่ได้ งบประมาณของเทศบัญญัตินั้นกว่าเงินจะเข้า เป็นห่วง
หลายท่านหลายคนว่างบประมาณเราใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้ว ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
กว่าบาท เหลือเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ท่านไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้สิ้น
เดือนนี้ทั้งปิดงบประมาณทั้งหมดของปี พ.ศ.  ๒๕๖๖ แล้วเม็ดเงินที่ผ่าน       
e-bidding ฟันราคากันอีกไม่รู้กี่ล้าน ตนว่าไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว
เงินส ารองจ่ายอีกจ านวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทก็สามารถใช้ได้เลย แล้วยังมี
หลายหมู่บ้านที่รอไม่ได้ ตามที่ท่านชัยรัตน์อภิปรายโครงการขุดวางท่อจาก
บ้านนายประสานถึงบ้านนางเลิงนั้นตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านออกมาขอเอง แจ้งว่าขอ
มาหลายปีแล้วท าไมไม่ได้ก็มีการติติงกันในที่ประชุมประชาคม ในอดีตนั้นตั้ง
งบประมาณส ารวจทั้ง ๒ ฝั่งๆ ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าท าทั่ง ๒ ฝั่งเป็น 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าท าไปหมู่เดียวก็จบหมู่อ่ืนก็ไม่ต้องท า ฉะนั้นแล้วตนมอง
ว่าสิ่ งที่ เสนอเข้ามาในวันนี้ เป็นสิ่ งที่ เร่งด่วน เป็นสิ่ งที่จ าเป็นและเป็น
ผลประโยชน์ของประชาชนถึงจะไม่ครบทุกหมู่บ้าน ตนมองไปดูในส่วนข้อมูล
มี ตนมองว่าเป็นที่ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน อยู่ในแผนหรือไม่ ท่าน
เปลี่ยนแปลงทันหรือไม่บางหมู่บ้าน ถ้าไม่ผ่านวันนี้ทั้ง ๒๙ โครงการต้องไป
เปลี่ยนแปลงแผนใหม่อีก แต่ด้วยผลประโยชน์ที่ขาดหายไป ตนไม่เข้าข้างสิ่งใด 
ตนเข้าข้างสิ่งที่ตนมองว่าประชาชนนั้นจะต้องขาดผลประโยชน์ไปอย่าง
แน่นอน เราจะไปล่าช้าไปท าไม ในเมื่อเรามีเงินในกระเป๋าอยู่แล้ว เราสามารถ
ท าให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อน ซอยเปรมฤดีรอมากี่ปีแล้วไม่ ไปเบียดใน
เทศบัญญัติแต่ขอใช้จ่ายเงินสะสม เส้นนี้ถนนแทบจะเดินทางไม่ได้เลยในส่วน
ของซอยเปรมฤดี และอีกหลายๆ หมู่บ้านตนจึงขอยกตัวอย่างมาประมาณนี้ 
ในวันนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ตนยืนเคียงข้างประชาชน ตนไม่ได้ยืนเคียงข้าง
ใครและมองความถูกต้อง  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  บ้านกอกหมู่ ๑๒ เดือดร้อนถนนเส้นหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สืบศักดิ์ไปส ารวจแล้วก็ไม่ท า ไม่ใช่ตนจะคัดค้านในโครงการของหมู่ที่ ๑๒ 

ซอย ๕ ที่เดือดร้อนน้ าทว่มอดีตบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

นายสุพล  โต๊ะปั้ง  ตนไม่ขัดกับท่านประทีป ตนก็เห็นด้วยแต่เป็นห่วงภาษีของประชน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เหมือนกัน ที่ตนได้เอ่ยไปว่าอยากให้ท าทุกหมู่บ้าน ตนอย่างให้ฝ่ายบริหารปิด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๙ 

 

งบให้ได้เหลือเท่าไรก็น ามาท าให้ทุกหมู่บ้าน โครงการที่ท่านน ามาตนไม่ได้ติติง 
แต่ความเห็นของตนอยากได้ให้ทุกหมู่บ้าน แล้วเป็นห่วงค าต าหนิของสมาชิก
สภาฯ ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บอกว่าน้ าท่วมไม่เห็นสมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
เลย เขาหาว่าเราไปได้แต่งานขาวด า ตนไม่ได้ให้เอาโครงการทิ้งไปถึงตนไม่
เห็นชอบในวันนี้ อยากให้ปิดงบก่อนให้เหลืองบประมาณมากๆ แล้วน ามาท า
โครงการให้ทั่วถึงกันทุกหมู่บ้าน ฝ่ายบริหารมาจากสิทธิของประชาชนที่
ลงคะแนนให้มาเป็นตัวแทน สมาชิกสภาฯ ก็เช่นกันกว่าจะได้คะแนนเสียงเดิน
รองเท้าขาดเป็นคู่อันนี้คือเรื่องจริง ในเมื่ออยากมาเป็นตัวแทนและได้เป็น
ตัวแทนแล้วตนก็อยากให้พ่ีน้องประชาชนที่เสียภาษีได้ความคิดดีๆ สู่หมู่บ้าน
แต่ละหมู่บ้าน เดี๋ยวนี้ประธานชุมชนยิ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้ว ไม่ใช่ประธาน
ชุมชนเหมือนเมื่อก่อน ตนสนับสนุนแต่อยากให้ครอบคลุมทั้ง ๒๓ หมู่บ้าน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน์  มัสมี  ตามท่ีท่านประทีปแจ้งว่าโครงการขุดวางท่อจากบ้านนายประสาน 
รองประธานสภาเทศบาล ถึงบ้านนางเลิงนั้น ตนว่าการเขียนโครงการถึงบ้านนางเลิงเขียนผิด ตนไม่ได้ว่า

ให้ถึงแค่นั้นตรงนี้แจ้งให้ทราบ ที่ท่านบอกว่าอยากจะเฉลี่ยให้หมู่บ้านละไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ท่านทราบหรือไม่ว่ าหมู่ที่  ๗ ได้ งบประมาณ 
๒,๓๕๒,๐๐๐ บาท และหมู่ที ่๑๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๓๕๓,๓๐๐ 
บาท อันนี้คือการเฉลี่ยใช่หรือไม่ ตนอยากทราบแค่นั้นเองว่าเป็นการเฉลี่ย
หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอาใจเฉลี่ยหรือว่ามีอะไรหลายๆ อย่าง ตรงนี้
ตนไม่ได้ว่าและเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ตนไม่ขัดกับโครงการขอใช้จ่ายเงิน
สะสม แต่ตนขัดที่ว่าใช้เงินสะสมแล้วประชาชนได้ประโยชน์แค่ไหน  โครงการ
แต่ละโครงการท าไปแล้วท าได้ดีแค่ไหน การทรุดตัวหลายๆ อย่างซึ่งจะขอ
อภิปรายในวาระอ่ืนๆ  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอเพ่ิมเติมในเรื่องการเฉลี่ยงบประมาณของผู้บริหารคงจะไม่ใช่ 
ประธานสภาเทศบาล หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีก็ตอบไปแล้วว่า

ท่านมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา ท่านมีเงินแล้วแต่ความจ าเป็นของแต่ละ
หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นแต่ละหมู่บ้านเมื่อรวมเงินสะสมแล้วยังได้ไม่ถึง 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทก็มี อย่างหมู่ที่ ๑๐ รวมกันได้เพียง ๗๕๐,๐๐๐ บาท ทั้ง
เงินสะสมทั้งในเทศบัญญัติ ซึ่งในมุมของผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านก็คงจะมอง
ว่าหมู่บ้านนั้นๆ อาจมีการพัฒนาค่อนข้างที่จะเจริญแล้ว เราก็ไม่ต้องมีความ
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จ าเป็นใช้งบประมาณมากมายเท่ากับหมู่ที่ยังขาดแคลนถนนหรือท่อระบายน้ า 
ท าให้ผู้บริหารเล็งเห็นไปถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านที่ไม่เท่าเทียมกัน จากนั้น
ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในการพัฒนาจากสภาต าบลมาเป็น อบต. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ที่เรามีอ านาจในการจัดสรรจากปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาล

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถ้าเป็นไปได้อยากจะเรียน
ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการ
จัดท าแผนที่ที่เป็นภาพรวมในโครงการพัฒนาแต่ละปี ถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้จะ
ท าให้เวลาพูดหรืออภิปรายกัน จะสามารถดูได้ว่าถูกละเลยหรือเป็นโครงการที่
ท าซ้ าๆ ยกตัวอย่างที่เราจะกันเงินในเรื่องของวงเวียนโรงเรียนบ้านค าใฮ ตั้งแต่ 
อบต. มาท าแล้ว ๘ ครั้ง แต่ถ้าเรามีภาพฉายให้เราเห็นด้วยกันตั้งแต่ต้นแล้วใน
วันที่อภิปรายขึ้นจอให้ดูเลยว่าที่เราท า ตนขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยัง
คณะผู้บริหารด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนเห็นด้วยกับที่ท่านธนดลไดอ้ภิปรายเรื่องนี้ เนื่องจากว่าในการที่ 
ประธานสภาเทศบาล จะพิจารณาโครงการต่างๆ เราจะได้เห็นภาพร่วมกัน มีการขึ้นจอโปรเจคเตอร์

ข้างหลังในสไลด์ว่าเราท าโครงการไหนจุดไหนที่จะได้เห็นสภาพว่าเนื้อหาคือ
อะไร แล้วทิศทางท่านผู้บริหารเป็นอย่างไร มีการเชื่อมต่อในแต่ละโครงการ
หรือไม่เพราะบางโครงการบางทีเราอาจจะอนุมัติไปในปีนี้ พอปีต่อไปควรที่จะ
มีโครงการที่จะเชื่อมต่อโครงการดังกล่าวแล้ว ท่านจะได้เห็นมุมกว้างแล้วก็
แก้ปัญหาในระยะยาว จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายเจษฎา  ชัยมงคล  ตนขอแย้งทีท่่านปัศนพลได้อภิปรายส าหรับโครงการที่ ๕ วันนี้ก่อน 
เลขานุการสภาเทศบาล ออกมาจากบ้าน ตนก็ได้รับสัญญาณมาว่าขอให้ดูโครงการนี้ให้ด้วยเป็นเวลา

ยาวนานแล้วที่บอกว่าจะท าให้ ตอนแรกก็บอกเอาฝั่งเดียวพอจะได้ฝั่งเดียวก็
จะเอาสองฝั่ง อย่างที่ว่าถ้าสองฝั่งก็ต้องใช้งบประมาณคูณสองเข้าไป เหมือน
จิตวิทยาถ้าท าทีละฝั่งก่อน ท่านสุพลก็บอกบ้านเป็ดได้งบเยอะอีกแล้ว 
๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท บ้านโคกไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้ ไม่มีอะไรก็ขอยกตัวอย่างให้
ฟัง เพราะโครงการนี้ยาวนานเราไปดูก็หลายรอบทั้งผู้บริหาร ทั้งสมาชิกสภาฯ 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนมาหลายรอบแล้ว เนื่องจากรอบนี้เป็นเส้น
หลักกลางหมู่บ้านก็ได้แล้วสภาพก็ไม่น่าดู ขอยกตัวอย่างเพียงโครงการเดียว
แค่นี้  
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประทีป  เสาผล  พอดีว่าท่านชัยรัตน์ไม่เข้าใจในส่วนของค าว่าถัวเฉลี่ย ตนใช้ค านี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บ่อยมากเพราะตนไม่อยากให้หมู่บ้านใดที่ขาดสิทธิ ในส่วนของการค าว่าถัว

เฉลี่ยในส่วนตรงนี้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เหตุผลซึ่งตนเอาเหตุผลมาว่าก็คงจะ
เป็นอยู่ในแผนหรือว่าในแผนปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ นั่นเอง ตรงนี้หลายท่าน
ด้วยความเป็นห่วงท่านสุพลบอกว่าหมู่บ้านนั้นไม่ได้หมู่บ้านนี้ไม่ได้ สืบเนื่อง
จากไม่ได้อยู่ในแผนปี ๒๕๖๖ ซึ่งการใช้แผนปี ๒๕๖๖ นั้นจบในวันที่ ๓๐ 
กันยายนที่จะถึงนี้ พอมาถึงวันนี้ห่วงคณะผู้บริหารท่านก็ต้องน ามาผ่านสภาฯ 
ใช้งบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายเงินสะสมแค่นั้นเอง ในวันนี้ดูแล้วทั้ง ๒๙ 
โครงการ อย่างท่านชัยรัตน์ติติงมาบอกว่าหมู่ที่ ๑๕ ได้ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ถ้าท่านเห็นว่ามากในวันนี้ตนมองว่าท่านมีสิทธิที่จะตัดโครงการใดโครงการ ๑ 
ไม่ต้องอนุมัติทั้ง ๒๙ โครงการก็เป็นไปได้ แต่สุดท้ายจริงๆ ตนคิดว่าถ้าใครมา
เป็นนายกเทศมนตรีก็แล้วแต่ จะต้องท าทุกเส้นคงไม่ต้องไปเว้นไว้เส้นใดเส้น
หนึ่ง ต้องท าเหมือนเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองศิลาให้ได้ นั่นเพราะว่า ๑. 
ถนนต้องมีครบทุกซอย ๒. ร่องระบายน้ าต้องตามมา นั่นคือความเดือดร้อน
ของประชาชนเราต้องท า  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ตนขอเพ่ิมเติมในส่วนของท่านประทีปที่อภิปรายการขอใช้เงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล ของปี ๒๕๖๖ เนื่องจากแผนอยู่ในปี ๒๕๖๖ ซึ่งข้อนี้ตนมองว่าเป็นอ านาจของ

ผู้บริหารที่จะเปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งเราก็ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนมาโดยตลอด 
หากวันนี้โครงการใดตกหล่นไปท่านอาจจะปรับไปเป็นปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ 
ได้ ตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ตนมองจากท่านประทีปว่าแผนไม่ได้ตกไป ในกรณีที่
ท่านได้อภิปรายว่าโครงการที่ ไม่ทั่วถึงเนื่องจากไม่มี ในแผน ทางกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณจะชี้แจงในส่วนนี้หรือไม่ คือประเด็นที่ว่าในการ
ท าคือเรามองประเด็นของความจ าเป็นเร่งด่วนอันนี้ไม่ทั่วถึงแน่นอนเพราะใน
ทุกหมู่บ้านไม่ได้จ าเป็นเร่งด่วน เราใช้กรณีนี้ประเด็นที่ท่านนายกเทศมนตรียก
มา ๒๙ โครงการน่าจะเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน แต่ถ้าเราอภิปรายไปเป็นว่างบ
สะสมคืองบที่ถัวเฉลี่ยจากเทศบัญญัติที่ยังไม่ได้หรือที่ยัง ไม่ทั่วถึงเพียงพอ 
เนื่องจากตามที่ท่านบอกว่าในการที่จะใช้เงินงบประมาณซึ่งอยู่หลายส่วน ก็
เป็นอีกข้อที่ต้องแยกเป็นประเด็นว่าวันนี้เราอนุมัติเงินสะสมด้วยประเด็นใด 
เป็นประเด็นเร่งด่วนหรือเป็นประเด็นถัวเฉลี่ยของการตกหล่นจากเทศบัญญัติ 
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือตนขออนุญาตที่จะหารือด้วยความเป็นห่วง ตามที่ท่าน
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สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแล้วว่าเงินที่เหลือประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น
ท่านมองว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวัน ๓๐ กันยายนเราสามารถใช้เงินปี ๒๕๖๗ ได้
เลย กว่าที่ท่านจะใช้ได้ท่านบอกว่าเงินเหลือเยอะรายได้มี เงินเข้าครบ หรือ
ใดๆ ในการปิดงบของกองคลัง เรารู้กันอยู่แล้วว่าปิดเพียงระบบ แต่เราไม่ได้
ปิดตัวเลขจริงเรายังไม่รู้ตัวเลขจะใช้ได้มากน้อยเท่า ใด หากพิจารณา
ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ากว่าที่เราจะใช้เงินสะสมในรอบต่อไปของ
ปี ๒๕๖๖ ก็กินเวลาไปในเดือนพฤศจิกายนหรือกุมภาพันธ์ กว่าที่เราจะขอ
อนุมัติ ใช้ เงินสะสมในรอบต่อไปได้  ซึ่ ง เป็นความห่วงใยจากสภาฯ  ว่า 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทที่เหลือโดยประมาณกับเสถียรภาพในระยะยาวซึ่งมีความ
พร้อมกันหรือไม่ตรงนี้เป็นประเด็น เป็นความห่วงใยและสาระส าคัญที่สุดที่ยัง
ไม่มีท่านใดอภิปรายในวันนี้ หากเราใช้เงินสะสมในปี ๒๕๖๖ ณ วันนี้ที่เราจะ
อนุมัติ ด้วยความห่วงใยว่าพูดกันมาเสมอว่าโครงการท าไม่ทัน โครงการยัง
ไม่ได้จัดชื้อจัดจ้าง แล้วก็มาท าช่วงหน้าฝน จึงขอฝากไว้เป็นข้อเสนอแนะจาก
ทางสภาฯ ไปยังผู้บริหาร หากท่านโยกโครงการเงินสะสมปี ๒๕๖๖ ที่จะใช้
ทั้งหมด ๒๙ โครงการไปอยู่ในปี ๒๕๖๗ คือเดือนตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไป เงิน
สะสมก็ยังอยู่เท่าเดิมเงินสะสมไม่ได้ตกหายไปไหน เหลือเท่าไหร่ก็โยกไปปี
ต่อไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าท่านเอาไปใช้ในปี ๒๕๖๗ ถ้าจะเริ่มใช้หรือจะขอเปิด
ประชุมวิสามัญในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายน แล้วท่านเอาโครงการ
ต่างๆ เข้ามาใหม่ ซึ่งโครงการที่เราอภิปรายในวันนี้เข้ามาก็ไม่ได้ตอบโจทก์
ทั้งหมด ไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทั้งหมด เพราะว่าในวันที่
เราประชุมล่าสุดร่วมกันระหว่างงานป้องกันฯ ทางกองช่าง สมาชิกสภาฯ บาง
ท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าบางโครงการมีความจ าเป็นอยากให้เอาเข้ามาในเงิน
สะสม ซึ่งหากเอาไปใช้อีกทีคือเดือนพฤศจิกายน ท าไมไม่ใช้ในช่วงเดือน
ตุลาคมจ าเป็นก่อนหรือใดๆ ซึ่งหากเราสับเปลี่ยนโครงการให้มีความเหมาะสม
มากกว่านี้ ถ้าไม่ได้ติดที่จะอนุมัติเนื่องจากว่ามีการประชุมชุมชนไม่ได้เข้ามา
อยู่ในส่วนนี้ ตนขออนุญาตกล่าวถึงท่านรองฯ วิสุทธิ์ ในการประชุมชุมชนที่
ผ่านมา ท่านก็ได้พูดแล้วว่าบางโครงการมีความจ าเป็นที่ต้องเอาเข้าให้ได้แต่ก็
ไม่สามารถเอาเข้าทันในวันนี้ แต่ถ้าเราประชุมในปี ๒๕๖๗ ในเดือนตุลาคม
เป็นต้นไปโครงการต่างๆ ก็จะสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ท่านก็จะมี
ระยะเวลาในการท างานที่ยาวนานขึ้น แต่ถ้าท่านขออนุมัติในวันนี้ระยะเวลา
การท างานปีถัดไปท่านก็สิ้นสุดที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แค่ไม่กี่วันท่านจะมี
ระยะเวลาท างานที่เพ่ิมขึ้นอีก นี้คือมุมมองที่ทางสภาฯเป็นห่วงและอยากให้
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ท่านน าความเห็นนี้ไปพิจารณาเพ่ิมเติม อีกประเด็นหนึ่งทางสมาชิกสภาฯ ได้
แจ้งว่าให้ทางสภาฯ พิจารณาเป็นรายโครงการ เนื่องจากทางผู้บริหารเสนอมา
เป็นญัตติเดียวโดยปกติของระเบียบก็คือจะต้องพิจารณารวม เว้นแต่เราจะขอ
ทางสภาฯ ว่าจะขอพิจารณาเป็นรายโครงการหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดพิจารณา
เป็นรายโครงการก็จะพิจารณารวม จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิก
สภาฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม 
เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

เนื่องจากมีคะแนนเสียงเท่ากัน คือ ๖ เสียงต่อ ๖ เสียง ตนขอใช้สิทธิ
ของประธานในการชี้ขาด ดังนั้นตนขอออกเสียงไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองช่าง 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

     ๓.๒  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 

ส ำหรับรำยละเอียดขอให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้น ำเสนอต่อที่ประชุม 
นายวิสุทธิ์  เจริญศรี  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
รองนายกเทศมนตรี ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีหลักการคือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายละเอียดดังนี้ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงโถงชั้นล่าง (ฝั่งทิศเหนือ) เพ่ือใช้เป็น
ห้องฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และฝ่ายพัฒนารายได้ ตั้งไว้ 
๔๙๙,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโถงชั้นล่าง (ฝั่งทิศเหนือ) เพ่ือใช้เป็น
ห้องฝ่ายแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน และฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๐ ล าดับที่ ๑๔๒ (กองคลัง) 

ขอโอนลดจาก หน้าที่ ๑๒๙ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบ
กลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๕,๗๐๒,๕๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๔๙๙,๙๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๒๐๒,๖๐๐ บาท  

โดยมีเหตุผลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการ ใหม่  ซึ่ ง เป็ นอ านาจอนุ มัติ ของสภาท้ องถิ่ น  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระ ๓.๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุพล  โต๊ะปั้ง  ญัตตินี้ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมเรื่องงบประมาณของโครงการเพราะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ว่าที่เราจะต่อเติมห้องกองคลังข้างล่างเพ่ือใช้งานให้ประชาชนมาใช้บริการ

สะดวกสบาย ตนก็เห็นด้วยแต่ในสถานที่ของเราตนดูแล้วที่จะท าไม่รู้น้ าไหลมา
จากไหน เราจะท าอย่างไร ตนเป็นห่วงใช้งบประมาณ ๔๙๙,๙๐๐ บาท จะ
เสร็จหรือไม่เสร็จ มีอุปกรณ์อะไรบ้าง มีเครื่องปรับอากาศหรือไม่ จะอยู่ได้
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หรือไม่ แล้วเราจะซ่อมแซมอย่างไรที่มีน้ าไหลลงไป ถ้าท าห้องแล้วดูในรายการ
กองคลังก็จะขอชื้อโต๊ะท างานให้ครบ แต่ไม่รู้ว่าใช้งบตัวไหนใช้งบด้วยกันไม่ 
ท าเป็นห้องท างานแล้วติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือไม่ ตรงนี้ก็เป็นห่วงขอถาม
ผ่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหารด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอน าเรียนท่านสุพลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจะมีอยู่ในระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล วาระที่ ๓.๓ ซึ่งเป็นวาระถัดไป กองคลังแยกระหว่างชื้อเครื่องปรับอากาศกับ

ปรับปรุงห้องท างานออกจากกัน ส่วนในเรื่องของการซ่อมแซมขอเชิญทางฝ่าย
บริหารไดช้ี้แจงด้วย 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ทางกองคลังได้ขอความอนุเคราะห์ทางกองช่างให้ช่วยออกแบบ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการกั้นห้องทุบผนังเดิมกั้นห้อง ในส่วนของการเดิน

ของทางน้ าก็ได้น าเรียนทางผู้บริหารว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ให้น้ าไหลลงมา
ที่ด้านหน้า ทางกองช่างแจ้งว่าจะมีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้คือปรับปรุงให้ใช้
งานได้ ในส่วนของเรื่องเครื่องปรับอากาศเป็นครุภัณฑ์ซึ่งต้องตั้งแยกจากค่า
ก่อสร้างอยู่แล้ว และสามารถน ามาจัดชื้อจัดจ้างรวมกันได้ กล่าวคือสามารถใช้
วิธี e-bidding ได้เพราะงานก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศคือครุภัณฑ์ก็ไปตั้งใน
หมวดจ าแนกประเภท เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถด าเนินการเอาสอง
อย่างนี้มาด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างรวมกัน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
และจัดชื้อครุภัณฑ์ในวงเงินประมาณเกือบ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ก็สามารถที่จะ
ด าเนินการได้ในกระบวนการทางด้านพัสดุ แต่ในส่วนตรงนี้ท าไมกองคลังถึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงห้องท างาน จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
ให้ทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม 

นางภัทร์รวี  สมสอาด  เนื่องจากว่าห้องกองคลังเองไม่มีที่ในการให้บริการประชาชนตอนนี้ 
หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  ห้องของเราบริการประชาชนค่อนข้างคับแคบ ซึ่งในช่วงระยะการรับช าระ

ภาษีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม กองคลังได้ด าเนินการลง
ไปให้บริการประชาชนที่บริเวณด้านล่างอาคารส านักงานซึ่งก็เป็นช่วงฤดูร้อน
จนถึงฤดูฝน ประชาชนที่มารับบริการก็ไม่ได้รับความสะดวกทั้งอากาศร้อนทั้ง
ฝนตกด้วย วันไหนฝนตกเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเก็บคอมพิวเตอร์เข้าไปเก็บ บางที
ข้าวของเสียหายบ้าง มีไฟรั่วไฟดูดบ้าง ตรงนี้ก็เป็นปัญหา แล้วก็ผู้มารับบริการ
ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีหลายคนที่ลื่นหกล้มเนื่องจากมีฝนสาด ในส่วนพ้ืนที่
ด้านล่างเราอยากให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก คือบางทีมา
ช าระภาษีเราก็อยากอ านวยความสะดวก เขาเอาเงินมาจ่ายเราๆ ก็อยาก
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อ านวยความสะดวกให้ ซึ่งในปีงบประมาณนี้เราจัดเก็บภาษีมีผู้มาช าระภาษี 
ณ ปัจจุบันประมาณ ๗,๘๐๐ ราย มารับบริการเราเป็นเงินภาษีที่เราเก็บ
มาแล้วเป็นยอด ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เราเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมาแล้ว ๒๔,๒๖๒,๕๔๐.๙๐ บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินมากพอสมควร ใน
ส่วนที่ท าตรงนี้เพ่ือให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกที่สุด มีหลายๆ 
เสียงสะท้อนอยากให้เรามารับช าระภาษีด้านล่างจะได้รับความสะดวกมากใน
กรณีที่มีผู้สูงอายุ ด้านล่างก็มีบริเวณที่กว้างขวางมีที่นั่งให้ผู้มารับบริการได้ 
เพราะว่าตอนนี้ห้องกองคลังเมื่อมีผู้มาช าระภาษีที่มีนั่งในห้องได้ประมาณ ๑๕ 
คน จะต้องมานั่งรอด้านนอกบ้าง ถ้าลงไปด้านล่างก็ยังมีพ้ืนที่ให้ประชาชนได้
นั่งรอรับบริการจะเป็นการอ านวยความสะดวกด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในระเบียบวาระที่ ๓.๓, ๓.๔ เป็นการขอโอนเงินเกี่ยวเนื่องกับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ นี้คือการปรับปรุงห้องกองคลัง ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เป็น

การจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ี ตู้ ส่วนระเบียบวาระที่ ๓.๔ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
๓ เครื่อง ก็จะสัมพันธ์ไปยังระเบียบวาระที่ ๓.๕, ๓.๖, ๓.๗ ถ้าหากเราอนุมัติ
ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ ก็ขออนุมัติกันเงินในระเบียบวาระที่ ๓.๕ ด้วย ถ้า
อนุมัติในระเบียบวาระที่ ๓.๓ ก็อนุมัติกันเงินในระเบียบวาระที่ ๓.๖ ด้วย ต้อง
อธิบายให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าเราแยกพูดทีละอันก็จะไปเกี่ยวเนื่องในโครงการนี้
ที่ทางกองคลังได้ชี้แจงความจ าเป็น เราจะพิจารณาได้เห็นภาพรวมทุกอย่างมี
ห้องก็ต้องมีโต๊ะ เก้าอ้ี มีตู้ แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศ จะได้ง่ายต่อการพิจารณา
ในล าดับต่อไป  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในส่วนของวาระท่ี ๓.๓ ในการชื้อเพียงตู้เลื่อนแบบมือผลัก จ านวน 
ประธานสภาเทศบาล ๑ หลัง เท่าที่ดูในรายละเอียดไม่ได้ระบุเรื่องของโต๊ะหรือเก้าอ้ี เท่าที่ทราบคือ

ทางกองคลังจะได้น าโต๊ะและเก้าอ้ีจากด้านบนลงไปข้างล่าง ในเรื่องของกอง
คลังผู้อ านวยการกองคลังได้อธิบายให้เราทราบและเข้าใจถึงความจ าเป็นแล้ว 
เป็นงานบริการประชาชนเพราะต้องการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
แต่ในเรื่องของการซ่อมแซมที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามคือไม่ได้รวมอยู่ใน
งบของการปรับปรุงต่อเติมด้วย อีกประเด็นคือในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ
แยกมาอีกวาระหนึ่ง ตามที่ท่านผู้อ านวยการฯได้ชี้แจงให้เราทราบคืออยู่คนละ
หมวดเลยต้องแยก โดยหลักของการต่อเติมจึงเป็นประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าใน
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การที่เราต่อเติมหรือเป็นการจัดท าขึ้นครั้งแรก การจะชื้อครุภัณฑ์แยกนั้นคือ
การที่ ท่ านชื้ อ เ พ่ิม  ท่ าน เปลี่ ยน อัน เก่ าแต่หาก เป็ นการท าครั้ ง แรก
เครื่องปรับอากาศเป็นส่วนของห้องหรือไม่ เมื่อเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนหนี่ง
ของห้องท่านเลือกที่จะแยกโครงการจึงดูแปลก โดยปกติการที่เราจะสร้าง
อาคารหรือสิ่งต่างๆ ที่ควรจะอยู่ในห้องนั้น หรือยกตัวอย่างอาคารส านักงาน
เราๆ ก็ติดเครื่องปรับอากาศมาพร้อมกันกับสร้างอาคาร เราไม่ได้ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในภายหลัง เพราะฉะนั้นการที่ท่านแยกย่อยโครงการ
ออกมาแบบนี้ จึงเป็นข้อสงสัยที่ทางสภาฯ ได้ถามว่าเหตุใดจึงแยกโครงการ 
เนื่องจากเป็นการต่อเติมครั้งแรกเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศควรที่จะมา
กับห้องนั้นหรือไม่ ที่ทางสภาฯ เป็นห่วงในส่วนของการซ่อมแซมทางกองช่าง
จะได้ตอบหรือไม่ว่าจะอย่างไร เนื่องจากว่าสภาพเดิม ณ ปัจจุบันมีน้ ารั่วไหล
ลงมา ไม่ว่าจะเป็นที่หลังคาหรือตามท่อแล้วน้ าก็ยังเจิ่งนองที่พ้ืนห้องที่จะท า 
ทางสมาชิกสภาฯ จึงขอถามว่าจะด าเนินการซ่อมแซมอย่างไร เพราะว่าใน
ส่วนที่ท่านขออนุมัติท่านขออนุมัติเพียงการต่อเติมด้วยการซ่อมแซมในส่วนนี้ 

นายจเร ขุมดินพิทักษ์      ในส่วนของท่อระบายน้ าที่เป็นช่องชาร์ป (Sharp) เราไดป้รึกษากับ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ทางผู้ส ารวจที่เกี่ยวข้องแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในจุดข้อต่อข้ออ่อนที่

เป็นสีด า เพราะปกติท่อยางตัวนี้มันเสื่อมสภาพจึงท าให้น้ าก็ไหลลงมาตรงข้อ
ต่อนี้ การปรับปรุงเปลี่ยนแค่ข้อต่อและปรับปรุงช่องชาร์ป (Sharp) ใหม่แค่นั้น 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  สาเหตุทีน่้ าไหลลงมาไม่ได้เกี่ยวกับหลังคารั่วใช่หรือไม ่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจเร ขุมดินพิทักษ์    ไมไ่ด้เกี่ยวกับหลังคารั่วแต่อย่างใดซึ่งเกิดจากพ้ืนชั้น ๒ มีการรั่วซึม 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ลงมาตรงขอบก าแพงจากด้านหน้าลงมา  

นายชัยรัตน์ มัสมี    เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องคลังตนก็เห็นด้วย และเห็นการแออัดใน 
รองประธานสภาเทศบาล  การท างานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็ไม่สะดวกสบายใน

การปฏิบัติหน้าที่ ตนเป็นห่วงในเรื่องของการก่อสร้างห้องตรงนี้คือเราควรจะ
ท าให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ เมื่อตนเห็นในโครงการไม่มีการตีฝ้าเพดานแค่ใช้
หลอดไฟแขวน แล้ววันนั้นตนได้พูดคุยกับท่านรองนายกเทศมนตรีว่าจะย้าย
ท่อระบายน้ า ๔ นิ้วจากด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังท่านได้พูดกับตนไว้ว่าจะท า
ตามนี้ อีกอย่างเสาอาคารที่เรารื้อออกจากเดิมที่เป็นกระเบื้องท่านแจ้งว่าจะ
ท าขึ้นใหม่โดยการก่อปูนรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ดูสวยงามกับผู้ที่มาใช้บริการ 
แต่ตนมาดูโครงการนี้แล้วจะน าเงินส่วนไหนในงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
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แล้วทางผู้รับเหมาเขาจะด าเนินการให้เราหรือไม่ ในเมื่อการท าหลายๆ งานที่
เพ่ิมเติมโดยมีค่าแรงแค่เพียง ๗๔,๐๐๐ บาทเท่านั้น ตนจึงเป็นห่วงในการ
ด าเนินการกั้นห้องนี้  ถ้าเราท าให้ดีเวลาชาวบ้านมาเขาก็จะได้ชมเราว่า
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดตอนนี้ย้ายกองคลังลงมาข้างล่างแล้วอ านวยความ
สะดวกดีทุกอย่างอันนี้ตนเห็นด้วย ถ้าท าแล้วชาวบ้านมาแล้วก็สะดวกสบาย
พ้ืนที่เราก็ปลอดภัยและสามารถใช้ไดน้านหลายๆ ปีตนเป็นห่วงในโครงการนี้ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมไม่ได้รวมอยู่ในงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อเติม ซึ่งหากเราไปซ่อมแซมก่อนแล้วเรามาต่อเติมในภายหลังจะเกิดค าถาม

ว่าซ่อมแซมแล้วท าไมไม่ซ่อมแซมทั้งหมดเนื่องจากทางผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ซ่อมแซมในส่วนนี้ทั้งหมดอยู่แล้ว ณ ตอนนี้เหตุผลที่ถามคือปัญหาเกิดจากการ
รั่วซึมของน้ าตั้งแต่หลังคาลงมา ถ้าสมาชิกสภาฯ เรามองไปด้านหลังจะเห็นว่า
ห้องผู้อ านวยการกองการศึกษาเดิมในตอนนี้หลังคาทะลุฝ้าเพดานพังและน้ าก็
ไหลนองลงมาเต็มพ้ืน แต่ถ้าเรามีการซ่อมแซมตั้งแต่หลังคาลงไปถึงข้างล่าง 
ปรับปรุงครั้งเดียวแล้วค่อยมาด าเนินการท าห้องกองคลังให้มีความสวยงาม
เป็นสถานที่ให้บริการประชาชน ตนขอสนับสนุนท่านชัยรัตน์ที่ว่า ท าให้สวย 
ท าให้ดี ท าให้น่าอยู่ ท าให้คนท างานมีความสุข ท าให้คนที่มารู้สึกว่าองค์กร
ของเราเป็นองค์กรที่สะดวกสบายสวยงามในการให้บริการประชาชน ตนไม่
ติดขัดในเรื่องงบประมาณท่านสามารถใช้งบประมาณเยอะกว่านี้ก็ได้ ทางสภา
ฯ ไม่ได้ติดขัดใดๆ แต่อยากให้ท าแล้วออกมาแล้วเหมาะสม สวยงามคุ้มค่ากับ
เงินงบประมาณท่ีจะด าเนินการ นี่เป็นการแก้ไขปัญหาเพียงแค่ชั่วคราวกับเงิน
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตนค่อนข้างเสียดายว่าหากจะด าเนินการแค่
ปรับปรุงให้เป็นห้องในวันนี้แล้วย้ายคนลงไปอยู่เพ่ือลดการแออัดในห้อง
ท างาน ตนไม่เข้าใจ ในตอนนี้ถ้ามองไปในห้องกองคลังตอนนี้ก็แออัดจริงๆ 
จ านวนพนักงานมีเยอะจริงๆ แทบจะหายใจรดต้นคอกันแล้ว เพราะว่าโต๊ะต่อ
โต๊ะทางเดินแทบจะไม่มีเวลาประชาชนเข้าไปรับบริการแทบจะหายใจไม่ออก
แล้ว ประเด็นส าคัญที่ตนขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาฯ เห็นด้วยกับการที่
ท่านจะด าเนินการซึ่งเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่เหมาะสม ส่วนในเรื่อง
ของเงินงบประมาณสภาฯ ไม่ได้ติดขัดอะไร แต่ประเด็นที่ท่านออกแบบมี
ความเหมาะสมสวยงามสอดคล้องกับความจ าเป็นหรือไม่  เป็นประเด็นที่ทาง
สภาฯ ขอสอบถามทางผู้บริหารท่านจะชี้แจงรายละเอียดหรือไม่ เนื่องจากว่า
เงินงบประมาณที่สอบถามไปในเรื่องของการซ่อมแซมไม่ได้รวมอยู่ในส่วนนี้ 
จึงเป็นข้อสงสัยว่าท่านจะแยกอย่างไรเพราะว่าจะใช้งบในการซ่อมแซมก่อน
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แล้วค่อยมาด าเนินการ ตนมองแล้วเหมือนกับว่าย่อส่วนออกมา คิดว่ามีความ
สุ่มเสี่ยงเพราะว่าถ้าท่านไปซ่อมและท่านเข้ามาต่อเติมอาจจะมองว่าท าไมไม่
ซ่อมแซมพร้อมกับต่อเติม เพราะว่าเป็นในส่วนพื้นที่เดียวกัน จากนั้นได้ถามใน
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ของกองคลังเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่
ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

เนื่องจากมีคะแนนเสียงเท่ากัน คือ ๖ เสียงต่อ ๖ เสียง ตนขอใช้สิทธิ
ของประธานในการชี้ขาด ดังนั้นตนขอออกเสียงไม่เห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่(กองคลัง) 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

     ๓.๓  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๐ 

 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ ๓.๒ เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๓.๒ ไม่ผ่านการ
อนุมัติจากสภา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไดข้อมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง ๒ เสียง 

เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

     ๓.๔  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๑ 

 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ ๓.๒ เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๓.๒ ไม่ผ่านการ
อนุมัติจากสภา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไดข้อมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง ๒ เสียง 

เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

     ๓.๕  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๒ 

 

นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ ๓.๒ เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๓.๒ ไม่ผ่านการ
อนุมัติจากสภา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไดข้อมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง ๒ เสียง 

เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

     ๓.๖  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๓ 

 

นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ ๓.๔ เนื่องจากได้ขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 
๓.๔ ไปแล้ว 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไดข้อมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งด 
ประธานสภาเทศบาล ออกเสียง ๒ เสียง 

เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

     ๓.๗  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอถอนญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๔ 

 

นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ ๓.๕ เนื่องจากได้ขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 
๓.๕ ไปแล้ว 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไดข้อมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งด 
ประธานสภาเทศบาล ออกเสียง ๒ เสียง 

เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

     ๓.๘  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) ส ำหรับรำยละเอียดขอให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้น ำเสนอ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๕ 

 

นายจตุพล  สิทธิ  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
รองนายกเทศมนตรี ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีหลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดย
รายละเอียดดังนี้  

๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบกังหัน ตั้งไว้ ๑๐๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติม
อากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบกังหัน 

๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ตั้งไว้ ๔๕,๕๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู  

โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
อีกในปีถัดไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติการกัน
เงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ปีถัดไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๖ 

 

๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๓ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก 

     ๓.๙  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) จากนั้น

ได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 

ส ำหรับรำยละเอียดขอให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้น ำเสนอต่อที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
รองนายกเทศมนตรี ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีหลักการคือ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดย
รายละเอียดดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท 

โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
อีกในปีถัดไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติการกัน



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๗ 

 

เงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ปีถัดไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) จากนั้น

ได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

     ๓.๑๐ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๘ 

 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) จากนั้น
ได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 

ส ำหรับรำยละเอียดขอให้เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีเป็นผู้น ำเสนอต่อที่
ประชุม 

นายภวัต  จันทร์แสง  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีหลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดย
รายละเอียดดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการบ ารุงปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลบ้านเป็ด หมู่ที่ ๓ 
ตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
อีกในปีถัดไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติการกัน
เงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ปีถัดไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) จากนั้น

ได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๙ 

 

๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

     ๓.๑๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) จากนั้น

ได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 

ส ำหรับรำยละเอียดขอให้เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีเป็นผู้น ำเสนอต่อที่
ประชุม 

นายภวัต  จันทร์แสง  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีหลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดย
รายละเอียดดังนี้ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒,๑๐๐,๒๐๐ 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

๑. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑ ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน ตั้งไว้ ๕๙๕,๐๐๐ 

บาท โอนเพ่ิมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ จ านวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๐ 

 

๓. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจ านวน ๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๘,๒๐๐ บาท 

๔. เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ตั้งไว้ ๘๗,๕๐๐ บาท 
๕. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ตั้งไว้ ๑๓๓,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมจ านวน ๑๔,๐๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔๗,๐๐๐ บาท 

๖. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๕๗,๕๐๐ บาท 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๔๐๐ บาท 
โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
อีกในปีถัดไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติการกัน
เงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ปีถัดไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) จากนั้น

ได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งด
ออกเสียง ๓ เสียง 
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๑ 

 

๗.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๓ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

     ๓.๑๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประธานสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักปลัดเทศบาล) 

จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียั งมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านัก

ปลัดเทศบาล) ส ำหรับรำยละเอียดขอให้เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีเป็นผู้
น ำเสนอต่อที่ประชุม 

นายภวัต  จันทร์แสง  การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อมีหลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยรายละเอียด
ดังนี้  

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ ตั้งไว้ 
๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์งานเทศกิจ 
จ านวน ๒ คันๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ตั้งไว้ 
๒๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน จ านวน 
๑ หลัง 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๒ 

 

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการบ้านเป็ดถนน
ปลอดภัย ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งป้าย ป้าย
จราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายหยุด ป้ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยข้อง หมุดไฟจราจร 
โคมไฟ สัญญาณไฟกระพริบ ไฟส่องสว่าง สีส าหรับตีเส้นจราจรในบริเวณจุด
เสี่ยงอุบัติเหตุ 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๓,๐๐๐ บาท 
โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
อีกในปีถัดไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติการกัน
เงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ปีถัดไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประธานสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักปลัดเทศบาล) มี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม ่

นายสุพล โต๊ะปั้ง     ตนติดใจเรื่องซื้อรถจักรยานยนต์ ในราคานี้มาเป็นปีแล้วในเงินงบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ประมาณนี้ เรายังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ตนก็เป็นห่วงฝ่ายบริหารถ้าเรา

กันเงินไว้ ถ้าเรากันไว้และการซื้อในงบประมาณนี้ ที่เราตั้งไว้จะเพียงพอ
หรือไม่ตนเป็นห่วง  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นการกันเงินตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม ่เป็นเรื่องของ 
ประธานสภาเทศบาล ราคาตลาดที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วหรือไม่ ในส่วนของโครงการบ้าน

เป็ดถนนปลอดภัยนั้นขอสอบถามว่าเนื่องจาการประชุมชุมชนในครั้งที่ผ่านมา 
ทางผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวแล้วว่าไม่สามารถด าเนินการได้ 
และเรายังสามารถกันเงินไว้คือกันเงินตามระเบียบฯ หรือว่าเรากันเงินไปแล้ว
เราสามารถท่ีจะด าเนินการได ้

นายเพชร โพสาราช    โครงการบ้านเป็ดถนนปลอดภัยตั้งโครงการไว้ในหมวดที่ดินและสิ่ง 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๓ 

 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ก่อสร้าง เมื่อเราไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันก็ขออนุญาตกันเงินตามระเบียบ
เหตุผลหลักๆ โครงการถนนปลอดภัยมีเจตนาคือต้องการความปลอดภัยให้กับ
พ่ีน้องประชาชนในการใช้ถนนหนทาง แต่ในกระบวนการขั้นตอนการท างาน
โครงการนี้มีภารกิจที่จะต้องท าหลายเส้น และได้ประสานงานกับหลายภาค
ส่วนที่ เกี่ยวข้องในการประมาณการในการจัดท าบัญชีเป็น BOQ และ
รายละเอียดต่างๆ ทีนี้ก็มีปัญหาว่าถนนบางสายก็หารายละเอียดต่างๆ ยังไม่
เพียงพอยังไม่ชัดเจนก็มีการประสานไปยังกองช่าง เพ่ือให้ส ารวจท าอย่างไรให้
มันเกิดความปลอดภัย และเป็นการแก้ไขปัญหาจริงๆ ตัวการท างานก็อาจจะ
ล่าช้าไปบ้างประกอบกับโครงการหลายๆ อย่างเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเอา
อุปกรณ์ต่างๆ ของเราก็ต้องประสานกับกองช่าง และกองช่างก็มีภาระกิจที่
ค่อนข้างมากอยู่แล้ว นี่คือเหตุผลท าให้เกิดความล่าช้ากว่าปกติจึงต้องขอ
อนุมัตกิันเงินไว้เพ่ือด าเนินการในปีถัดไปตามระเบียบฯ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เนื่องจากว่าในการประชุมชุมชนครั้งที่ผ่านมาทางผู้บริหารหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ประธานในที่ประชุมได้ชี้ แจงว่า  ในข้อนี้มีความผิดพลาดของการตั้ ง

งบประมาณจึงขอสอบถามว่าด้วยข้อที่ท่านผู้บริหารได้อธิบายชี้แจงในที่
ประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น โครงการนี้ไม่สามารถด าเนินการได้ ถ้าท่านตั้งไว้ผิด
หมวดแล้วท่านขออนุมัติกันเงินไว้ แล้วจะสามารถด าเนินการได้หรือไม ่

นายเพชร โพสาราช    ในการตั้งหมวดรายจ่ายมีหลายท่านบอกว่าถูกต้องแล้วซึ่งมหีลาย 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ท่านบอกว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ฉะนั้นในขั้นตอนนี้มันอยู่ที่

แนวคิดที่จะต้องไปหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าตกลงแล้วเราจะแก้ไขในส่วนใด
ก่อน ในความคิดเห็นของแต่ละท่านก็มีหลายมุมมองมีหลายแนวคิดเราจึงบอก
ว่าถ้ามัวแต่จะต้องตัดสินใจกันว่าจะท าอย่างไร จึงขอกันเงินงบประมาณไว้
ก่อนแล้วค่อยมาตกผลึกกันอีกครั้ง จึงขอกันเงินงบประมาณไว้ตามระเบียบฯ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  สรุปแล้วเป็นการกันเงินไว้ตามระเบียบฯ จากนั้นได้ถามในที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายชัยรัตน์  มัสมี  ตนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ในราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท ไม ่
รองประธานสภาเทศบาล ทราบว่ามีขนาดกี่ซีซี เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มีตั้งแต่ ๑๑๐, ๑๒๕, ๑๕๐ ซีซี 

เป็นข้อสงสัยส่วนยี่ห้อตนคงจะไม่พูดถึงเดี่ยวจะเป็นการล็อคสเปกอีก ตนขอ
พูดถึงซีซี ตัวที่สองคือหลังคาที่เราจะไปใช้กับรถใช้กับรถตอนเดียวหรือว่าสอง
ตอน ของงานเทศกิจเพราะว่าตอนนี้เห็นรถเทศกิจเราก็รู้สึกว่าเก่าใช้รถคันเก่า
ไม่ทราบว่าเป็น Mitsubishi สีขาวหรือเปล่า จะใช้กับคันนี้หรือเปล่าเลยเป็น
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ข้อสงสัยว่าเราจะใช้กับรถคันไหน ใช้กับรถหมายเลขทะเบียนอะไร หรือว่ารถ
คันนี้ พังแล้วสามารถยกไปใส่รถคันอ่ืนได้  ส่วนเกี่ยวกับถนนปลอดภัย 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราเคยอนุมัติไปแล้วในครั้งหนึ่งตอนนั้นในช่วงปี ๒๕๖๕ 
หรือ ๒๕๖๖ ข้อมูลตนยังไม่แน่ชัดเพราะว่าตอนนั้นถนนปลอดภัยแค่ ๑๗ 
หมู่บ้าน มันเกินเกือบจะถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกี่ยวกับถนนปลอดภัยการตี
เส้นจราจรถามว่าต้องการหรือไม่ สาเหตุที่ต้องอภิปรายเพราะถนนบ้านเราไม่
ปลอดภัย ท่านไปดูตามแยกหากจะตีเส้นจราจรก็ตีไปแต่ถนนไม่ปลอดภัยกับ
ประชาชน ท าไมท่านไม่ท าถนนให้ปลอดภัยกับประชาชนก่อน ท่านจะตีเส้น
จราจรหรือมีไฟกระพริบก็ท าไป บางครั้งรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเขาไม่ดู เขา
จะดูว่าถนนคุณได้มาตรฐานหรือไม่ ตนขอเปรียบเทียบเมื่อวานตนได้เขาไปใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาตีเส้นเพราะถนนเขาได้มาตรฐานสวยงามตรงนี้ตน
ไม่ว่ากัน แต่ตนอยากถามว่าไปตีเส้น ๒๓ หมู่บ้าน ท่านจะตีตรงไหนบ้าง
ตรงไหนที่ถนนได้มาตรฐานบ้าง ทุกวันนี้ชาวบ้านบ่นตั้งแต่ถนนศรีจันทร์เป็น
ต้นไป ๒ ฝั่งน้ าท่วมขังฝาท่อแตกการสัญจรล าบากขนาดตนไปดูฝาท่อตนยัง
รายงาน ตนยังลงคลิปบอกว่าช่วยหน่อยตอนนี้มีกิ่งไม้มาเสียบไว้รถใหญ่ไปได้  
แต่มอเตอร์ไซค์ที่เขาไม่มีไฟตอนกลางคืน เกิดอุบัติเหตุล้มไม่เกี่ยวกับการตีเส้น
จราจรเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ ารุงถนนให้ได้มาตรฐานถึงไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็น่าจะ
เกินครึ่งก็ยังดี ทุกวันนี้เหมือนพวกท่านที่ผ่านไปมาแล้วก็เห็นถนนในบ้านเป็ด
ของเรา ถ้าไปตีเส้นจราจรนี้ตนก็อยากให้ได้มาตรฐานอยากให้ดูแลชาวบ้าน 
ส่วนที่เป็นโครงสร้างถนนหนทาง การท่วมขัง การช ารุดทรุดโทรมของถนนท า
ให้เสร็จก่อน แล้วเราค่อยมาพิจารณาถึงเรื่องการตีเส้นจราจรต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ในส่วนที่ท่านชัยรัตน์ได้อภิปรายน่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นห่วง 
ประธานสภาเทศบาล ว่าการกันเงินไว้เป็นเรื่องของระเบียบฯ ส่วนการที่จะด าเนินการได้หรือไม่ก็

เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารและส่วนราชการจะต้องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ากัน
เงินแล้วท่านจะด าเนินการอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม จากนั้นได้ถามในที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา   ขอฝากท่านในเรื่องของการตีเส้นจราจรบริเวณสี่แยกไฟแดง ร.๘ ตน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เคยอภิปรายในการประชุมชุมชนคราวก่อน จึงขอฝากท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเข้าไปดูแลให้ด้วย  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ เรื่องขอ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๕ 

 

ประธานสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน
รักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบภายใน ส านักงาน
เทศบาลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง 
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง 
เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๖ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

     ๓.๑๓  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๖ 

 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด (จาก
ตลาดนัดถึงบ่อพักค้ าคูณ) ตั้งไว้ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด 
(จากตลาดนัดถึงบ่อพักค้ าคูณ) รายละเอียดดังนี้ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๖/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๒ 

ล าดับที่ ๑๑ (กองช่าง) 
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง 
(ซอยบ้านนายสมศรี จุลลาบุดดี ถึงบ้านนายลิขิต ดวงกลางใต้) ตั้งไ ว้ 
๖๒๓,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (ซอยบ้านนายสมศรี จุล
ลาบุดดี ถึงบ้านนายลิขิต ดวงกลางใต้) รายละเอียดดังนี้ 

๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๖๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๖๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๓๒๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เลขที่        ๘/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๓ 

ข้อ ๑๓ (กองช่าง) 
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนน
เกตุแก้ว) ตั้งไว้ ๑,๖๖๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๗ 

 

พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้ว) 
รายละเอียดดังนี้                                                                   

๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๙๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๘๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เลขที่ ๙/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๘ 

ข้อ ๒๔ (กองช่าง) 
๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน 
พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๗  บ้านกอก (ซอยบ้านนางเกสร ถึงบ้านนางเรียบ)  ตั้งไว้ ๓๗๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านนางเกสร ถึงบ้านนาง
เรียบ)   รายละเอียดดังนี้  

๑. ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๐๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศใต้) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๑๕/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒ ล าดับที่ ๒ (กองช่าง) 
๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอย 
๓๔/๒ จากบ้านนายมงคลถึงบ้านนายร าไพ)  ตั้งไว้ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย น้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๘ 

 

หมู่ที่  ๗ บ้านกอก (ซอย ๓๔/๒ จากบ้านนายมงคลถึงบ้านนายร าไพ) 
รายละเอียดดังนี้  

๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๗๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๑๔/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๐ 

ล าดับที่ ๓๐ (กองช่าง) 
๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ 
(ถนนบ้านนายธนารักษ์ บุตรแสนคม ถึงถนนออกปั้ม ปตท.มะลิวัลย์)  ตั้งไว้ 
๖๙๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ถนนบ้านนายธนารักษ์ บุตร
แสนคม ถึงถนนออกปั้ม ปตท.มะลิวัลย์) รายละเอียดดังนี้ 

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๔๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๑ หน้าที่ ๓ ล าดับที่ ๒ (กองช่าง) 
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๑ บ้านสันติสุข 
(ซอย ๑) ตั้งไว้ ๑,๐๘๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๑ บ้านสันติสุข (ซอย ๑) 
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๙ 

 

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๒๒/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๑ 

ล าดับที่ ๖๘ (กองช่าง) 
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย 
(หน้าหมู่บ้านพิมานบุรี)  ตั้งไว้ ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก
น้อย (หน้าหมู่บ้านพิมานบุรี) รายละเอียดดังนี้  

๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 

รวมทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๒๔/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๕ 

ล าดับที่ ๘๐ (กองช่าง) 
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยหลังหอพัก
นัยรัตน์)  ตั้งไว้ ๘๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยหลังหอพักนัยรัตน์) รายละเอียด
ดังนี้  

- ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขที่ ๒๕/
๒๕๖๖ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๐ 

 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๖ 

ล าดับที่ ๘๒ (กองช่าง) 
๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ 
(ทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) ตั้งไว้ ๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธีOverlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านพรสวรรค์ (ทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) รายละเอียดดังนี้ 

- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขที่ 
๒๖/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๗ 

ล าดับที่ ๘๘ (กองช่าง) 
๑๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร 
(ถนนแยกครัวแก่นทองถึงที่ท าการก านัน)  ตั้งไว้ ๖๑๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนแยกครัวแก่นทองถึงที่ท าการก านัน)รายละเอียด
ดังนี้  

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๐๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๒๗/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๑ หน้าที่ ๑ ล าดับที่ ๒ (กองช่าง) 
๑๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยส าอางค์ ) ตั้ งไว้  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๑ 

 

๖๐๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านหนองขาม (ซอยส าอางค์) รายละเอียดดังนี้  

- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขที่ 
๒๘/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๑ 

ล าดับที่ ๙๙ (กองช่าง) 
๑๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (จาก
บ้านนายพรหมสัตตะวาทีถึงตรงข้ามบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี)  ตั้งไว้ 
๑,๑๕๗,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (จากบ้านนายพรหมสัตตะวาที
ถึงตรงข้ามบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี)  รายละเอียดดังนี้  

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๓๐/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๑ หน้าที่ ๒ ล าดับที่ ๓ (กองช่าง) 
๑๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน 
(ซอยหอพักคุณแม่)  ตั้งไว้ ๘๕๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน 
(ซอยหอพักคุณแม่) รายละเอียดดังนี้  

-  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๑๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๓๑/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๒ 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๗ 
ล าดับที่ ๑๒๑ (กองช่าง) 

๑๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (ซอยสุโขทัย) ตั้งไว้ ๑,๒๒๕,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา 
(ซอยสุโขทัย) รายละเอียดดังนี้  

- ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขที่ 
๓๓/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๔ ล าดับที่ ๔ (กองช่าง) 
๑๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง 
ซอยทุ่งเจริญ (ฝั่งทิศเหนือ)  ตั้งไว้ ๖๖๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคก
ฟันโปง ซอยทุ่งเจริญ (ฝั่งทิศเหนือ) รายละเอียดดังนี้  

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๓๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๓๔/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕ ล าดับที่ ๕ (กองช่าง) 
๑๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง
(ซอยนวลหงส์ ๙) ตั้งไว้ ๕๕๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง 
(ซอยนวลหงส์ ๙) รายละเอียดดังนี้  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๓ 

 

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๒๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขท่ี ๓๖/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๑ หนา้ที่ ๘ ล าดับที่ ๘ (กองช่าง) 
๑๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (ซอยผ่อง
อ าไพ)  ตั้งไว้ ๔๙๑,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (ซอยผ่องอ าไพ) รายละเอียดดังนี้  

๑. งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๘๒,๙๐๐ บาท (สิบ
หกล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
อีกในปีถัดไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติการกัน
เงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายปี
ถัดไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๔ 

 

ประธานสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) จากนั้นได้ถาม
ในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่  

นายชัยรัตน์  มัสมี  ตนมขี้อสงสัยที่ชาวบ้านฝากมาถามในที่ประชุมแห่งนี้คือโครงการ 
รองประธานสภาเทศบาล ของชุมชนดวงตะวัน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด บ้านนายประจวบถึงบ้านนาง

เหลือง สายแยกบ้านช่างอ๊อดถึงบ้านนายสมหวังและสุดา  งบประมาณ 
๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เนื่องจากใกล้จะสิ้นงบประมาณในอีกไม่กี่วันนี้ จึง
อยากจะสอบถามว่าตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าตนเป็นห่วง
ชาวบ้านในพ้ืนที่ของตนเอง บางครั้งอยากให้ท่านลงไปดูด้วยว่าตอนนี้ในพ้ืนที่
ที่เป็นลูกรังมากท่ีสุดคือชุมชนดวงตะวัน ระยะทางเกือบ ๓ กิโลเมตร แต่ตนไม่
เคยที่จะขออะไรมากเพราะว่ามันเป็นไปตามเทศบัญญัติของแต่ละปีตนเข้าใจ
แต่โครงการนี้เราบรรจุเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ชาวบ้านจึงได้
สอบถามผ่านตนเพื่อผ่านไปยังผู้ทีร่ับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์  โครงการที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามนี้เป็นโครงการที่ได้มีการท า 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ญัตติเพ่ิมเติมเข้ามาเป็นโครงการที่ ๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๕ จากบ้านนายประจวบถึงบ้านนาง
เหลือง สายแยกบ้านช่างอ๊อดถึงบ้านนายสมหวังและสุดา) ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ 
บาท โครงการนี้อยู่ ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  โครงการดังกล่าวอยู่ในระเบียบวาระท่ี ๓.๑๕ ในระเบียบวาระท่ี  
ประธานสภาเทศบาล ๓.๑๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิก 
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๕ 

 

๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

     ๓.๑๔ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านัก

ปลัดเทศบาล) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ไดอ้ธิบายชี้แจงว่า ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา 
นายกเทศมนตรี เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส ำนักปลัดเทศบำล) ส ำหรับรำยละเอียดขอให้รอง
นำยกเทศมนตรีเป็นผู้น ำเสนอต่อที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ กำรขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส ำนักปลัดเทศบำล) มี

หลักกำรคือ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไข
ปัญหาการจราจร (วงเวียนบ้านค าไฮ) งบประมาณตั้งไว้ ๒๘๘,๐๐๐ บาท  

โดยมีเหตุผลคือ ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และแก้ไขปัญหาการจราจร (วงเวียนบ้านค าไฮ) งบประมาณตั้งไว้ ๒๘๘,๐๐๐ 
บาท และได้รับการอนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจากสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัย
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ที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายหรือสืบราคารายการพัสดุต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน
การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค
หนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ ” 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายในญัตตินี้ตนขออนุญาตท้วง 
ประธานสภาเทศบาล ติงผู้ที่จัดท าญัตตินี้หรือผู้เสนอญัตติ เนื่องจากท่านเสนอญัตติในระเบียบวาระ

นี้แต่รายละเอียดของโครงการของญัตตินี้ท่านแนบเอกสารผิด ท่านส่งเอกสาร
เป็นขอกันเงินเป็นค่าครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอ าเภอทั้งหมดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับญัตตินี้
เข้ามาในสภาเอกสารในการพิจารณาก็ควรที่จะเกี่ยวข้องกับญัตติ แต่ว่าด้วย
ความผิดพลาดของผู้จัดส่งหรือว่าผู้จัดท าญัตติท าให้เราไม่มีข้อมูลในการ
พิจารณา อีกประการหนึ่งของการเสนอญัตตินี้คือญัตตินี้เป็นเรื่องของการขอ
อนุญาตขยายเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาวงเวียนที่ขอ
สอบถามเนื่องจากไม่มีเอกสารระบุว่าโครงการนี้ชื่อเดิมคืออะไร ตรงกันหรือไม่ 
เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาจราจรวง
เวียนค าไฮ ตนไม่แน่ใจว่าตรงกันกับชื่อโครงการเดิมหรือไม่ แล้วในรายละเอียด
ที่ท่านบอกว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นลักษณะปริมาณคุณภาพหรือ
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การเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างคงไม่ ได้ เปลี่ยนแปลง  แต่ว่ ามีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณเนื้องานหรือรายละเอียดของงานซึ่งท่าน
จะต้องขออนุญาตจากสภาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ เนื่องจากว่าวันนี้ในญัตติที่ท่าน
เสนอเข้ามาคือขอเสนอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายแต่ท่านไม่ได้ขอเสนอ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการ แต่ตามที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงคือ
ท่านยังไม่ทราบว่าท่านจะท าอะไรในโครงการดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งที่
แล้วที่ท่านเสนอโครงการนี้ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเดือนกันยายนของปี 
๒๕๖๕ ท่านมีรายละเอียดมาให้เราพิจารณาแล้ว ณ วันนั้นแต่วันนี้ท่านบอกว่า
ท่านขอเปลี่ยนแปลงเนื้องานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานซึ่งหากท่านจะ
ท าเช่นนั้นต้องขออนุญาตผ่านสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ขอให้ท่านที่เกี่ยวข้องน า
เอกสารให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาด้วย จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในเอกสารประกอบที่อยู่ในแฟ้มเป็นเอกสารญัตตินายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อเปิดไปในหน้าที่ ๒ โครงการที่ ๑๘ แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๘๘,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหาการจราจร (วงเวียนบ้านค าไฮถึงวัด
ศรีสะอาด) เป็นเอกสารการขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะมีข้อ
แตกต่างกันที่ข้อความในวงเล็บเท่านั้น  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ชี้น าและขออภัยที่ประชุมด้วยเนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล ไม่เห็นจริงๆ ไม่เห็นรายละเอียดในข้อนี้เนื่องจากไม่ได้อ่านรายละเอียดในทุก

ข้อ จึงท าให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการที่เราจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเพราะได้
สอบถามทางกองคลังแล้วก่อนที่เราจะเข้าประชุม ซึ่งทางกองคลังแจ้งว่าได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ตนจึงเข้าใจว่าในเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปแล้วจะน าเรื่องเข้ามาทางสภาฯ อีกท าไม เนื่องจากครั้งที่แล้วขออนุมัติกัน
เงินแต่ครั้งนี้เป็นการขออนุมัติขยายกันเงินจึงเป็นเอกสารที่ทบเข้ามา จากนั้น
ได้เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายต่อที่ประชุม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในฐานะที่ตนเป็นคนเก่าแก่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรา นับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตั้งแต่ยกฐานะจากสภาต าบลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป็ดครั้งแรกวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๓๙ ตนได้เข้ามา และได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลในปี ๒๕๔๗ มี
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โอกาสได้อยู่ในกระบวนการพัฒนาต าบลบ้านเป็ดเรา ในบางช่วงก็สอบตก
ออกไปวิ่งอยู่รอบนอก ถึงสอบได้ส่วนใหญ่ก็เป็นมุมน้ าเงินคือเป็นผู้ท้าชิงไม่ใช่
แชมป์ โครงการที่ไปเกี่ยวข้องกับวงเวียนนั้น บ้างก็ท าเป็นรูปถั่วลิสง บ้างก็ท า
เป็นวงกลมมีน้ าพุ บ้างก็เทคอนกรีต บ้างก็ลาดยางท าแล้วท าอีก บ้างก็ท า
ฟุตบาท บ้างก็มีโคมไฟ จ านวนเงินที่ลงในจุดเดียวนี้ประมาณ ๘ ครั้ง ตั้งแต่
เป็น อบต. จนถึงเป็นเทศบาล ยังไม่รวมในยุคของท่านนายกชัชวาล เราได้มี
การกันเงินไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายนปีที่ผ่านมา และในวันนี้ตน
อยากจะยืมค าพูดของท่านสุพลที่ว่าตนเสียดายเงินภาษีของประชาชน ท าแล้ว
จะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมหรือไม่ ปัจจุบันก็มีความปลอดภัยขึ้นในระดับ
หนึ่งแล้วที่เรามีแบริเออร์ไปวางไว้ และคนที่สัญจรก็มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ 
ก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบางครั้งส่วนมากจะเป็นรถที่มาจากทางในเมืองซึ่งมา
จากทางบ้านศรีฐานกับรถที่มาจากฝั่งทางทิศใต้ ปัจจุบันอาจจะมีผู้ที่ไม่เคารพ
กฎจราจรและไม่เล็งเห็นความปลอดภัย ตนเสียดายเงินภาษีของประชาชนที่
เสียไป อย่างที่ว่ามีการลงงบประมาณไป ๘-๙ ครั้งนั้นตนไม่ฟูมฟายตีโพยตี
พายไปฟ้องใคร ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจว่านักการเมืองนั้นมีกรรม หากท่านท าอะไร
ไปอีกนานเขาก็ลืม ประชาชนก็จะลืมว่าเป็นผลงานของใคร แต่ตนเป็นคนที่
ค่อนข้างจะลืมยาก 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนเห็นด้วยกับที่ท่านอภิปรายเนื่องจากว่าในเรื่องของวงเวียนเรา 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขมาหลายรอบแล้วก็เป็นความห่วงใยที่จะต้องระลึกไปถึงขั้นสมาชิกสภาฯ 

ท่านหนึ่งที่ ณ ปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ นั่นก็คือท่านวิเชียร แพงมา 
ท่านมีความห่วงใยในเรื่องนี้อย่างมาก ทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสในการประชุม
สภาฯ ท่านก็จะพูดถึงเรื่องนี้ เนื่องจากว่าเป็นความหวังสูงสุดของท่านวิเชียร 
แพงมา ที่จะอยากเห็นวงเวียนที่ได้มาตรฐานสวยงามแล้วก็ปลอดภัยส าหรับ
ผู้ใช้ถนนเส้นนี้จริงๆ ขออนุญาตที่ประชุมนี้เสนอเสริมไปอีกนิดนึงตรงที่ว่าท่าน
บอกว่าได้มีการตั้งแบริเออร์หรือใดๆ แล้วเป็นความสงสัยในส่วนตัวว่าเรามีเงิน
ในโครงการถนนปลอดภัยฯ แต่เราไม่ใช้เงินในโครงการดังกล่าว เราไม่จัดซื้อ
จัดจ้าง เราไม่ด าเนินการ แต่เราใช้เงินในงานจราจรมาจัดซื้อกรวยมาตั้งแบริ
เออร์ ตนงงว่าท าไมไม่ใช้เงินในโครงการท่าน ท่านไม่ท า แล้วฉันก็ไปใช้งบของ
งานจราจร สุดท้ายท่านมาขยายกันเงินเพ่ืออะไร  

นายเพชร  โพสาราช  สืบเนื่องจากที่ท่านประธานสภาฯ สอบถามว่าท าไมต้องมีแบริเออร์ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หรือมีสัญญาณไฟคือโครงการ ๒๘๘,๐๐๐ บาท ที่เราก าหนดไว้นี้เจตนาตามที่

ท่านธนดลหรือหลายๆ ท่านต้องการคืออยากจะเห็นวงเวียนที่มันสวยงาม 
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อยากจะเห็นรายละเอียดที่วิ่งเข้ามาเลยโรงเรียนบ้านค าไฮไปแล้วเป็นลักษณะ
เชิงสัญลักษณ์ของบ้านเป็ดก็อยากจะเห็นภาพที่มันสวยงาม ทีนี้ในขั้นตอนการ
ด าเนินการบางท่านก็อยากจะให้ดีไซน์รูปแบบนี้ ทาสีแบบนี้ ท าแบบนี้ มีน้ าพุ
แบบนี้ มีไฟแบบนี้ ติดตั้งแสงสว่างแบบนี้ ก็มีการหารือกันหลายส่วนประกอบ
ทั้งเราก็ต้องมีการประมาณราคามีการท ารายละเอียดเพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งชื่อ
โครงการเต็มๆ คือ ปรับปรุงตั้งแต่วงเวียนบ้านค าไฮจนถึงวัดศรีสะอาด ส่วน
ของวัดศรีสะอาดนั้นเน้นเรื่องการปรับปรุงให้มันมีความปลอดภัยขึ้น  มี
สัญลักษณ์ไฟ มีการทาสีสวยๆ ท าน้ าพุสวยๆ พอเราได้สอบถามทางกองช่าง
และทางกองช่างแจ้งว่างบประมาณแค่ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท จะท าได้ดีเลิศ
ขนาดไหน งบประมาณเท่านี้ไม่ได้ จ าเป็นต้องมาคุยกันว่าราคา ณ ปัจจุบัน
เป็นเท่าไหร่ มีการสืบราคากันทั้งเชิงของเราด้วยทั้งสอบถามผู้ประกอบการ
ภายนอกด้วยว่าเรามีเม็ดเงินเท่านี้ แต่เราจะท าสิ่งนี้จะเพียงพอหรือไม่ ในเมื่อ
ราคายังไม่นิ่งเราจึงขออนุญาตกันเงินไว้ก่อนหรือขอขยายกันเงินไว้ก่อน นี่คือ
ที่มาที่ไปของการขออนุมัติกันเงิน ส่วนประเด็นที่ท่านสอบถามว่าท าไมต้องมี
ไฟพวกนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามา มีรถเฉี่ยวชนกัน แม้กระทั่งประชุมใน
ที่ประชุมชุมชนเข้มแข็งในอาคารอเนกประสงค์ก็ถามว่าท าไมไม่ท าสัญญา
สัญลักษณ์ชั่วคราวหรือท าการจราจรชั่วคราว มีสัญญาณไฟชั่วคราวเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะตรงนั้นมีรถเฉี่ยวชนกันเยอะผู้ใหญ่บ้านก็ถาม
ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ถาม จึงเป็นที่มาที่ไปให้เราหาอุปกรณ์ต่างๆ ไปแก้ไข
ปัญหาชั่วคราว นี่คือที่มาที่ไปที่ท่านเห็น ณ ปัจจุบันนี้เป็นการแก้ปัญหา
ชั่วคราวก่อนเพ่ือไม่เกิดอุบัติเหตุดีกว่าเราไม่ท าอะไรเลย เราก็จะเป็นที่ทักท้วง
ของชาวบ้านอีก นี่คือเหตุผลที่ท่านสอบถามมา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในเหตุผลที่ท่านชี้แจงมาพอเข้าใจได้และเข้าใจในเหตุผลที่ท่านได้ 
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินการ ขอเสริมอีกนิดนึงที่ท่านขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเดือน

กันยายน ๒๕๖๕ ท่านไม่ได้อธิบายชี้แจงแบบนี้ จึงขออนุญาตชี้แจงให้ท่าน
ทราบว่าในที่ประชุมที่เราอนุมัติไปไม่ได้เป็นนโยบายตามที่ท่านได้ชี้แจง  ณ 
วันนี้ ณ วันที่เราขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ปี ๒๕๖๕ เนื่องจากว่าที่วงเวียน
แห่งนี้มีปัญหาในครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว ซึ่งวงเวียนไม่เป็นวงเวียน ณ วันนั้น
การที่ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเดือนกันยายนปี ๒๕๖๕ จึงเป็นที่มาของ
โครงการดังกล่าว เราต้องการเพ่ือที่จะท าวงเวียนให้เป็นวงเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะท าไปจนถึงวัดศรีสะอาด ซึ่งหากท่านการ
บันทึกไว้มันจะผิดเพ้ียนจากอันเก่าจึงขอชี้แจงในที่ประชุมว่าตามที่ท่านเข้าใจ
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ไม่ได้ถูกต้องตรงกันกับในเรื่องที่ได้เคยอนุมัติไว้ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ตนขออนุญาตเพิ่มเติมเก่ียวกับวงเวียนนี้ซึ่งได้ยินข่าวแว่วๆ มาว่า 
รองประธานสภาเทศบาล บริเวณดังกล่าวนี้ได้มีการไปน าเอาดินออก จะมีการปลูกต้นไม้เล็กๆ ปลูกหญ้า 

ติดไฟรอบบริเวณเกาะ ตอนนี้ถ้าใครผ่านไปบริเวณนั้นก็จะเห็นว่ามีการเอาดิน
เอาอะไรออก แต่บางทีคนที่ใช้รถในเวลากลางคืนเขาจะมองแต่ไฟเขาไม่มอง
ถนน การเกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะเกิดในตอนกลางคืนมากกว่า ตนอยากจะให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบไปแก้ไขหรือว่าท าให้ดีเพ่ือให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมา
บริเวณนี้ได้รับความปลอดภัย ได้ความรู้ในการใช้วงเวียนในการเข้าออกวง
เวียนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพ่ือจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ ตนเคยรายงานมาแล้วครั้ง
หนึ่งว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนต้นตะขบจนเสียชีวิต ซึ่งคนที่
อยู่ในพ้ืนที่ได้ไปตัดต้นตะขบทิ้งแล้วขนย้ายออกไป จึงขอฝากว่าบริเวณนี้เราไม่
ควรจะใช้ไฟประดับเยอะขอให้เป็นสัญลักษณ์จราจรจะดีกว่าอย่าเพ่ิงเอาความ
สวยงามเลยเอาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านเป็นหลักจะดีกว่า  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในแผ่นสุดท้ายของของเอกสารประกอบการประชุมจะระบุวัตถ ุ
ประธานสภาเทศบาล ประสงค์ตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าในข้อที่ ๓ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ

แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณวงเวียนค าไฮ นี่คือประเด็นที่เราได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นมา ดังนั้นในสิ่งที่ตนได้สอบถามไปก่อนหน้านี้ว่าในเมื่อท่านมีงบประมาณใน
โครงการแต่ท่านกลับเอาแบริเออร์ไปตั้งน าเอาอะไรไปตั้งซึ่งเป็นการลดปัญหา
เพียงชั่วคราว แต่ประเด็นก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เป็นการลด
ปัญหาอุบัติเหตุและเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องวงเวียน จึงเกิดเป็นค าถามว่าเหตุ
ใดท่านมีโครงการมีงบประมาณและมีวัตถุประสงค์ตรงตามนี้ แต่ท่านก็ยังน า
งบประมาณจากหมวดรายจ่ายอ่ืนไปด าเนินการ ยังเป็นค าถามที่ตนยังย้ าอีก
เช่นเดิมว่าความหมายที่ตนอยากจะสื่อก็คือท่านก าลังใช้งบประมาณที่ซ้ าซ้อน 
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่

นายสุพล  โต๊ะปั้ง  ตนเป็นห่วงฝ่ายช่างและฝ่ายที่ออกแบบเพราะวงเวียนของเราไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีลักษณะที่จะเป็นวงเวียน แต่ตระหนักในการท าลูกศรท าป้ายให้ชัดเจน ตนดู 

แล้วเหตุผลในการปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นตนไม่เห็นด้วย เหมือนกับที่ท่านชัยรัตน์
ได้อภิปรายไปหากมีการไปปลูกต้นไม้ไปปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันสวยงามตนว่า
ไม่เหมาะสม ให้ท าเป็นลูกศรชี้บอกทางหรือว่าอักษรบอกซ้ายขวาหรือวงเวียน
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จะดีกว่า อีกประการหนึ่งคือเรื่องการกันเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายตนคิดว่าเรา
ไดอ้นุมัติมานานพอสมควรเป็นปีแล้วจะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้ว ตนเป็น
ห่วงจึงได้อภิปรายเป็นห่วงงบประมาณ เป็นห่วงผู้บริหารว่าโครงการต่างๆ ยัง
มีอีกจ านวนมากที่ยังไม่ท า ตนไม่เห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
เอกสารที่ให้มาให้สภาฯ อนุมัติขอชี้แจงเหตุผลอันนี้ตนขอสนับสนุนไปทาง
ป้ายจราจรหรือลูกศรจราจรให้มีความชัดเจน  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านัก

ปลัดเทศบาล) จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 
เห็นชอบ ๓ เสียง คือ 

๑.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๒.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๓.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง  
๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๕ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก 

     ๓.๑๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่ำง) ส ำหรับ

รำยละเอียดขอให้รองนำยกเทศมนตรีเป็นผู้น ำเสนอต่อที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ กำรขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
รองนายกเทศมนตรี ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่ำง) มีหลักกำรคือ ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๕ จากบ้าน
นายประจวบถึงบ้านนางเหลือง สายแยกบ้านช่างอ๊อดถึงบ้านนายสมหวังและ
สุดา) ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๕ จากบ้านนายประจวบถึงบ้านนางเหลือง สาย
แยกบ้านช่างอ๊อดถึงบ้านนายสมหวังและสุดา) รายละเอียดดังนี้  

- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเลขที่ 
๑๖/๒๕๖๖ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๒ 

ล าดับที่ ๓๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
อีกในปีถัดไป ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติการ
กันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
ปีถัดไป ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้

ผูกพันของกองช่ำงหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ 
เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ ตนมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบจ านวน ๓ เรื่องด้วยกัน 
นายกเทศมนตรี เรื่องแรกคือ ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๔ 

 

วงจรปิด (CCTV) จ านวนเงินงบประมาณ ๙,๘๐๘,๐๐๐ บาท นั้น ปัจจุบัน
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้ด าเนินโครงการถึงขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด พร้อมติดตั้ง จ านวน 128 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งผู้
ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,100,000 บาท ท าให้เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดประหยัดงบประมาณได้มากถึง  1,708,000 บาท ตาม
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยอยู่ในระยะ
อุทธรณ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา และพ้นระยะอุทธรณ์ในวันที่ 27 
กันยายน 2566 ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาแล้วว่าอาจจะไม่
สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งท าให้
งบประมาณต้องเป็นอันพับไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีจ านวนประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทั้งประชากรหลักและประชากรแฝงเป็นจ านวนมาก และมี
แนวโน้มที่จะขยายเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
ได้ เช่น ปัญหายาเสพติด การมั่วสุม ปัญหาการจราจร การใช้รถใช้ถนน 
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เฝ้าระวังเหตุร้าย และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเทศบาลต าบลบ้านเป็ดจึงมีความจ าเป็นต้องท า
ข้อตกลงกับผู้ ว่ าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่ ง ได้รับมอบอ านาจจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยให้สามารถใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) จ านวนเงินงบประมำณ 9,808,000 บาท โดยการขอ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
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จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ไป
ไว้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่ ง ในการ
ด าเนินการท าข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนั้นทางจังหวัดได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรจะน าเรื่องดังกล่าวนี้น าเสนอผ่านสภาเทศบาลต าบลบ้าน
เป็ดเพ่ือรับทราบก่อน จึงขอน าเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพ่ือ
ทราบต่อไป 

เรื่องที่ ๒ คือจากระเบียบวาระต่างๆ ที่เราได้ประชุมมามีท่านสมาชิก
สภาฯ หลายๆ ท่านได้อภิปรายเสนอข้อคิดเห็น ตนในฐานะนายกเทศมนตรี
และผู้บริหารทุกๆ ท่านยังยืนยันว่าเรามีความตั้งใจโดยเฉพาะในเรื่องของ
ระบบสาธารณูปโภค เรื่องถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ า ความสว่าง และทุกๆ เรื่อง
เกี่ยวกับความสะดวกสบายความจ าเป็นพ้ืนฐาน ตนเชื่อว่าถ้าใครเป็น
นายกเทศมนตรีก็ต้องท าถนนทุกเส้นอยู่แล้ว ตนยืนยันว่าความตั้งใจของตน
อยากจะด าเนินในเรื่องถนนหนทาง ท่อระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานทุกๆ เรื่องให้ส าเร็จและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตต าบลบ้านเป็ดของ
เรา ตนยอมรับว่าในบางทีอาจจะมีการล่าช้าบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ไม่ทันใจบ้าง 
โดยนโยบายของทางผู้บริหารได้มีการสั่งการให้ด าเนินการโดยเร่งด่วนในทุก
โครงการอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่
ว่าจะเป็นกองช่างหรือกองคลัง ให้ช่วยด าเนินการโครงการต่างๆ ด้วยความ
เร่งด่วนตามที่ผู้บริหารได้น าเสนอไป ส่วนเรื่องความจ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละ
พ้ืนที่คงจะมีข้อเท็จจริงและความถูกต้องในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอันนี้เราก็ไม่ว่า
กัน บางวันเวลาก็อาจจะจ าเป็น ณ ช่วงนั้น บางเวลาก็อาจจะจ าเป็น ณ ช่วงนี้ 
ทางผู้บริหารเองมีอ านาจหน้าที่มีความตั้งใจในการที่จะน าเสนอโครงการต่างๆ 
ส่วนทางสภาฯ เองก็มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ ตนมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนหรือความเดือดร้อนเรื่อง
อะไรของพ่ีน้องประชาชนของเรา ทางผู้บริหารก็ยินดีที่จะร่วมกันรับข้อเสนอ
ทุกข้อเสนอจากทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ด้วยอ านาจหน้าที่และกฎระเบียบที่
เรามี ตนเชื่อว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงโครงการต่างๆ ให้ทันท่วงที 
และให้ร่วมสมัยกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่หลักการหลักๆ ก็จะมา
จากการประชาคมอยู่แล้ว และความจ าเป็น ณ เวลานั้น อีกทั้งในส่วนของ
แผนพัฒนาต่างๆ ที่ยังค้างคาอยู่เราได้ให้ทางกองช่างไปสรุปข้อมูลว่าโครงการ
ใดที่ท าแล้วหรือยังไม่ท า เรามีหน้าที่ในการน าเสนอเข้ามา  ส่วนสภาฯ ก็มี
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หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสม ตนก็ยังยืนยันว่าครั้งต่อไป
ผู้บริหารก็มีหน้าที่มีภารกิจและมีอ านาจในการน าเสนอโครงการต่างๆ เข้ามา
อีก ทางผู้บริหารก็จะน าเสนอเข้ามาอีกตามความเหมาะสม ตามความ
เดือดร้อน ตามข้อเท็จจริง ณ ช่วงเวลานั้นๆ และที่ตนยืนยันมาตลอดใน
หลักการและเหตุผลซึ่งหลายๆ ท่านก็มีหลักการของท่านอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ท่านประทีปที่ได้น าเสนอให้มีการจัดสรรให้หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดย
เฉลี่ย หรือท่านรองประธานสภาฯ เอาข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่งตน
คิดว่าไม่มีสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด เราเองก็พยายามยึดหลักการในหลายๆ เรื่อง 
บางอย่างอาจจะท าได้และบางอย่างท าไม่ได้ อย่างที่ตนบอกว่าตนเองมีหน้าที่
ในการบริหารในเมื่อเรามี ๓ ทางเลือกที่เราจะสามารถบริหารจัดการได้ ใน
เมื่อเอาทั้ง ๒ อย่างมารวมกัน หลักการที่จะจัดสรรให้หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทนั้นบางโครงการก็ เกินเพราะข้อเท็จจริ งมันเกินตามที่ท่ านรอง
ประธานสภาฯ ได้น าเสนอ ในข้อนี้ตนก็เห็นด้วย เพราะฉะนั้นบางอย่างที่
ปรากฏในเทศบัญญัติแล้วเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐-๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็อาจจะมี
ความจ าเป็นที่บางหมู่บ้านที่ตามสถานการณ์ตามข้อมูลต้องน ามาจัดท าเป็น
การขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือถ้าอย่างในวันนี้ไม่ได้
ถูกพิจารณาอนุมัติอาจจะต้องขยับไปเป็นการขอใช้เงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ ตนขอยืนยันว่าโครงการใดๆ ก็ตามทางผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะท าทุกโครงการอยู่แล้ว ยินดีร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลร่วมกันกับ
ทางสภาฯ ว่าจะเอาถนนเส้นไหนเข้าก่อน จะใช้งบประมาณเท่าใด สิ่งใดมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนอยู่ในหมู่ใดก็สามารถประสานกันได้ หลายๆ เรื่องตนยัง
ยืนยันว่าเราพร้อมที่จะแสวงหาจุดร่วม 

เรื่องที่ ๓ ตนอยากเชิญท่านสมาชิกสภาทุกๆ ท่านหลังจากเลิก
ประชุมตนจะไปที่บ้านเป็ดหมู่ที่ ๒ บริเวณถนนเส้นบ้านนางหนูพลอยด้วย
ตนเอง จะไปอธิบายกับชุมชนให้เกิดความกระจ่างจะได้ไม่เป็นกรณีพิพาทกัน 
อยากให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในบ้านเป็ด 
ท่านปัศนพล, ท่านธนดล, ท่านเจษฎา ไปคุยกันให้รู้เรื่องอย่าใช้การเมืองไป
ในทางที่ผิดเลย พวกเราก็มีใจอยากท าอยู่แล้วจะท าหนึ่งข้างหรือสองข้างก็ว่า
กันมา จะท าเมื่อไหร่ก็ว่ากันมา ตนไม่มีเจตนาจะไปบอกว่าตนได้ยื่นเรื่องไป
แล้วแต่ สท.ไม่อนุมัติโครงการให้ผ่าน เราก็ไม่อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไป
บอกว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นายกเทศมนตรีไม่ท า  เราก็ยังเป็นเสมือนพี่น้องกัน
ถ้าเราตั้งประโยชน์ส่วนรวมอย่างที่ทุกท่านพูดถ้ามันจริงสักครึ่งหนึ่งตนก็จะ
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สาธุว่าเอาประโยชน์ส่วนกลางประโยชน์ประชาชนจริงๆ เป็นที่ตั้งตนก็พร้อมที่
จะไปอยู่แล้ว และที่ท่านรองประธานฯ ชัยรัตน์แจ้งอะไรมาในห้องไลน์กลุ่ม
ตนปฏิบัติให้ตลอดเวลาก็ถือว่าต้องขอบคุณที่ท่านรองประธานฯ ได้ลงพ้ืนที่
ตลอดท่านแจ้งมาแล้วเราก็รีบไปท าให้ อย่างกรณีทั้งหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ เรา
ก็มีใจอยากท าให้อยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นความเดือดร้อนของหมู่บ้านสินธารา 
ซึ่งโครงการหมู่ที่ ๒ ถ้าหนึ่งข้างไม่ได้จะท าทั้งสองข้างเลยหรือไม่ หรือจะท า 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทเลยทีเดียวหรือไม่ ตนก็ไม่ได้ขัดข้องถ้าจะเอาท าทีเดียวก็
เป็นอ านาจซึ่งกันและกัน ถ้าซอยข้างบ้านแม่หนูพลอยจะท าท้ังสองข้างทีเดียว
ก็มาว่ากัน เอาเข้ารอบไหนก็ได้เราไม่ได้ติดขัดอะไร รวมถึงหมู่อ่ืนๆ หรือเส้น
อ่ืนๆ ด้วยมีอะไรขอให้ทุกท่านได้มาบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทางผู้บริหารก็
ยินดีร่วมมือกับทุกๆ ท่าน 

ที่ประชุมรับทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ทางผู้บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  ตนขออธิบายชี้แจงว่าเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารแจ้งว่าจะเสนอญัตติที่ท่าน

นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้เราทราบเมื่อสักครู่ เรื่องของกล้อง CCTV ใน
เบื้องต้นท่านจะเสนอเป็นญัตติเข้ามาซึ่งไม่สามารถเสนอได้ ตนหรือสภาฯ 
ไม่ได้มีอ านาจที่จะให้ท่านท าเป็นญัตติเสนอเข้ามาได้ จึงให้ท่านผู้บริหารชี้แจง
ท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือทราบในวาระอ่ืนๆ แทน เพราะไม่สามารถน ามาบรรจุ
เป็นญัตติได้ เนื่องจากอ านาจของเราท าได้เพียงแค่อนุมัติเงินสะสมหากท่านไม่
สามารถด าเนินการได้ตามรอบปีงบประมาณตามที่ระเบียบก าหนด ตามที่ท่าน
ได้อธิบายชี้แจงไปแล้วว่าเงินจะต้องเป็นอันพับไป ส่วนระเบียบหรือข้องดเว้น
ใดๆ ที่ผู้บริหารจะด าเนินการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติต่อไปซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจของสภาฯ ใน
ส่วนของการด าเนินการร่วมกันทางสภาฯ ก็มีความเห็นตรงกันกับบผู้บริหาร
คือเราอยู่ในพ้ืนที่ เรารับทราบปัญหาเพราะแต่ละท่านได้ลงพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ หรือสมาชิกสภาฯ เขต ๒ เพราะฉะนั้นแต่ละท่านจะ
รับทราบปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ การที่ท่านจะเลือกโครงการใดๆ 
เราก็ได้ย้ าเสมอว่าอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้มีส่วนร่วมเพราะในแต่ละพ้ืนที่ก็มี
ปัญหาที่แตกต่างกันไป บางทีท่านอาจจะทราบจุดหนึ่งเราทราบอีกจุดหนึ่ง ถ้า
เราด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกันก็จะสามารถแก้ปัญหาของทั้งต าบลได้ทั้งหมด 
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมหรือไม ่
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นายชัยรัตน์  มัสมี    ตามท่ีทางผู้บริหารได้แจ้งว่าแต่ละโครงการล้วนมาจากการประชาคม 
รองประธานสภาเทศบาล ของชาวบ้าน ตนทราบดีว่าเป็นการล าดับความส าคัญเป็นล าดับที่ ๑, ๒, ๓, 

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าการออกไปประชาคมในแต่ละหมู่บ้านนั้นบางหมู่บ้านมี
ประชาชนเข้าร่วมไม่ถึง ๑๐ คน บางหมู่บ้านไม่ถึง ๒๐ คน มากสุดตนว่าไม่
เกิน ๕๐ คน แต่โครงการที่เขาน าเสนอคือถ้าเห็นชอบในถนนเส้นเดียวกันเข้า
มาเขาก็มายกมือให้ พอยกมือก็ยกให้เป็นอันดับ ๑ ซึ่งบางทีถนนเส้นนั้นยังไม่
เป็นความเดือดร้อนที่แท้จริง ส่วนโครงการที่อยู่ในอันดับ ๒, ๓, ๔, ๕ เขา
เดือดร้อนจริงแต่เขามาคนเดียวหรือ ๒ คน ตนต้องลงพ้ืนที่ไปกับผู้ใหญ่บ้าน
หลายๆ หมู่บ้านไปสอบถามว่าเส้นนี้เอาหรือไม่ที่จัดมาให้เป็นอันดับ ๑ อันดับ 
๒ เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการ ตนลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง ในการที่
เราจะน าเสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของเราออกไปดู
ตามสภาพด้วยความเป็นจริง กองช่างไดช้วนตนไปลงพ้ืนที่ด้วยว่าวัดแบบนี้ ท า
แบบนี้เหมือนหมู่ที่ ๒ ซอยข้างบ้านแม่หนูพลอยตนได้ลงพ้ืนที่และได้มีการ
พูดคุยกันอยู่ เราเคยตกลงกันว่าให้ถึงสี่แยกท าทั้งสองข้างแล้วไปลงสี่แยกพอดี 
แต่ตรงนั้นเขาบอกว่าท่อเล็กมีขนาดประมาณ ๔๐ เซนติเมตร แต่ทีนี้มาท าข้าง
เดียวไปจนถึงหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ท าให้เกินงบประมาณ นี้คือที่ตน
ไปคุยมาแล้วไปลงพ้ืนที่กับท่านสุพล เข้าไปถ่ายรูปว่าตรงไหนมีความเดือดร้อน
เอาชาวบ้านมาชี้ว่าต้องการร่องเดียวหรือไม่ เราก็พูดคุยกับชาวบ้านแล้วไม่ใช่
ว่าเราไม่คุย จึงขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรม
ของทางเทศบาลของเรา ก็อยากจะฝากไปทางกองแต่ละกองเวลาที่ท่านลง
พ้ืนที่หรือว่าถ้าท่านมีโครงการขอฝากท่านด้วย บางวันมี ๔-๕ โครงการพวก
ตนวิ่งจนเหนื่อย ขอให้ท่านท าตารางไว้ด้วยขอให้ท่านช่วยคุยกันหน่อย ท่าน
คงจะไม่เดือดร้อนอะไรในการที่เราจะชี้แจงหรือว่าออกไปโครงการเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ และสภาสมาชิกสภาฯ บางวันมี ๓ โครงการก็มีทั้งเช้า เที่ยง 
บ่าย พวกเราก็อยากจะไปร่วมงานแต่บางครั้งก็ติดภารกิจอ่ืน จึงอยากเสนอให้
เป็นวันละ ๑ โครงการได้หรือไม่ อย่างเช่นโครงการของกองช่างซึ่งได้มีการ
บอกว่าถ้ามีงานช่วงไหนลงตรงไหนเดี๋ยวตนจะชี้แจงทางสภาฯ เอง ตนเห็นว่า
ท าเสร็จแล้วก็ไม่มีการแจ้งมาแต่อย่างใด จนกระทั่งตนได้ลงพ้ืนที่เองและทราบ
ว่าช่างไม่ได้ลงพ้ืนที่ ถนนบางเส้นไม่ได้มาตรฐาน ร่องระบายน้ าบ้าง รางวีบ้าง 
หลายๆ อย่าง จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ขอความร่วมมือจากทางกองช่าง
ด้วย  และขอสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้ออาหารและถุง
ยังชีพเพ่ือน าไปแจกผู้ประสบภัย คือ ๑. ผู้ประสบภัยได้รับข้าวกล่องโดยการใช้



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๙ 

 

กล่องโฟม ๒. ถุงยังชีพราคาเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง และกองใดเป็นผู้ด าเนินการ
จัดซื้อ ท าไมไม่สมเหตุสมผลหรือว่าสมเหตุสมผลในการจัดซื้อครั้งนี้ ตนได้รับ
ทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปจัดซื้อโดยการท ามาขายเอง ส่วนถุงยัง
ชีพเป็นร้านที่น ามาขายโดยการน ามาขายเกือบทุกอย่างในเขตเทศบาลตนขอ
เอ่ยชื่อซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงอันนี้ก็ไม่ทราบคือ บริษัทขอนแก่นอีควิปเม้นท์ 
จ ากัด ในการจ าหน่ายถุงยังชีพไม่ทราบว่าเป็นบริษัทของใคร ตนมีข้อมูลและ
อาจจะไปหาข้อมูลเพ่ิมเติม และอีกเรื่องคือเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตน
เคยขอเอกสารให้ชี้แจงเกี่ยวกับท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านภวัต  
จันทร์แสง ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการบริษัทวรธรรมการก่อสร้างหรือไม่ ท่าน
ไม่มีค าชี้แจงให้ ตนจึงขอค าชี้แจงในวันนี้ ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ให้
เวลา ๓ วัน และในวันจันทร์ตนคงได้รับค าตอบ เพราะว่าท่านไม่อยู่และไม่มี
หนังสือชี้แจงอะไรให้ตนเลย จะต้องมีข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๘ จตุทศ เรา
ทราบดีและตนก็ได้อธิบายไปแล้วบอกท่านแล้ว และท่านก็รับปากว่าในวันที่ 
๒๙ สิงหาคมที่ผ่านมาว่าจะน าเอกสารมาชี้แจงแต่ก็ไม่เห็น จึงขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ที่ท่านได้ฝากก็คงจะอยู่ในบันทึกรายงานการประชุมแล้วทางผู้จัดท า 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการการประชุมคงจะได้น าเสนอทางผู้บริหารต่อไป ในส่วนของการจัด

กิจกรรมต่างๆ ตนไม่แน่ใจว่าโดยปกติเทศบาลเรามีผังหรือไม่ว่าจะจัดท า
โครงการใดในห้วงเวลาใดและระยะเวลาใด เพราะว่าในห้วงเวลา ๑ ปีท่านจะ
ได้มีโครงการในแต่ละวันว่าถ้าจะท าโครงการใดของกองใดจะได้ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
อันนี้เป็นข้อคิดเห็นของทางท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งตนเห็นว่าค่อนข้างที่จะดี
เพราะว่าต่อไปท่านก็จะเก็บโครงการไว้แล้วมาท าตอนปลายปีงบประมาณ
ค่อนข้างที่จะเยอะและมีทุกวัน แล้วบางวันก็มีหลายกองชนกันท าให้ตารางวัน
ของการท างานคือทางผู้บริหารท่านแบ่งได้เพราะท่านมีนายกเทศมนตรี มีรอง
นายกเทศมนตรี ท่านมีเลขานุการนายกเทศมนตรีไปเปิดงานได้ แต่สมาชิก
สภาฯ มีร่างเดียวถ้าแยกร่างไปร่วมได้ทุกโครงการเราก็อยากจะท า เพราะว่า
เราอยากได้คะแนนเสียงเช่นกัน สมัยหน้าเราก็ยังอยากจะเป็นสมาชิกสภาฯ 
อยู่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะไปพบปะกับชุมชนตามโครงการที่ท่านได้จัดท า
มา ขณะได้ล่วงเลยระยะเวลามานานแล้วซึ่งการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร 
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ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ครบถ้วนทุกระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว และขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๕๐  น.  

 

 
  

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้ท าการ
ตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

 
(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธนดล  ประเสริฐทรง) 

 
(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปัศนพล  เมืองสนธิ์) 

 
(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน์  มัสมี) 
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รายงานการประชุมครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 

๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๗  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

(นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 


